
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ประจําป 2565 

วันที่  25  พฤษภาคม 2565  เวลา  09.30  น. 

ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

******************** 

ผูมาประชุม 

1. นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป  ประธานสภาเทศบาล 

2.  นายสมปอง  งามเสง่ียม   รองประธานสภาเทศบาล  

3. นายถนอม  ยินดี    สมาชิกสภาเทศบาล 

4. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม   สมาชิกสภาเทศบาล 

5. นายศุภกร  แสงพงษพิทยา   สมาชิกสภาเทศบาล    

6. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง    สมาชิกสภาเทศบาล 

7. นายสายัณห  รุงเรือง    สมาชิกสภาเทศบาล       

8. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล   สมาชิกสภาเทศบาล 

9. นายสาธิต  หิรัญรักษ    สมาชิกสภาเทศบาล 

10. นายสุทธิ  ตังสวานิช    สมาชิกสภาเทศบาล   

11. นายแกวกาว  ถนอมวงศ   สมาชิกสภาเทศบาล 

12. นางกานดา  นามสงา    ปลัดเทศบาลและเลขานุการสภาเทศบาล   

ผูไมมาประชุม 

1. นายลิขิต  คมทา    สมาชิกสภาเทศบาล  (ลาปวย)   

ผูเขาประชุม (ฝายบริหาร) 

1. นายสันติชัย  ตังสวานิช   นายกเทศมนตรี    

2. นางสาวอิสรีย  ปานงาม   รองนายกเทศมนตรี 

3. นายเสถียร  งามฉาย    รองนายกเทศมนตรี     

4. นายสมมาตร  วิมลรัตน   เลขานุการนายกเทศมนตรี   

ผูเขารวมประชุม 

1. นายวิธวินท  สุทธิสาพรสรรค   หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

2. นายไชยวัฒน  สวัสด ี    ผูอํานวยการกองชาง 

3. นายวิทยา  นุชพุม    รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองการประปา 

4. นางบุษกร  เศียรเขียว    รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองคลัง 

 

   นางสาวรจนา ... 
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5. นางสาวรจนา  รัตนวิจิตร   รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองการศึกษา 

6. นายประสงค  สุวรรณโชติ   ผูอํานวยการโรงเรียนอยูเมืองแกลงวิทยา 

7. นางอําไพ  ลือดัง    ผูจัดการสถานธนานุบาล 

8. นายณรงคศักดิ์  กอบเก้ือสุวรรณ  หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 

9. นางสาวศิริวรรณ  กองสุข   นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 

10. นางจิราภา  ยินดี    นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

11. นางสาวเบญจวรรณ  ศรีทองคํา  นิติกรปฏิบัติการ 

12. นางสาวณิรินทร  ไชโย   คร ู

13. นางวาสนา  ลอยมา    เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

14. นายนิติวัฒน  รัตนภรณ   ผูชวยเจาพนักงานเทศกิจ 

15. นายเบญจรงค  วัฒนศิริ   พนักงานจางท่ัวไป 

16. นางสาวสุประภา  แซลิ้ม   ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 

17. นายชุติพงศ  บูรณะ    พนักงานจางท่ัวไป 
 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 

นางกานดา  นามสงา  วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป   
เลขานุการสภาเทศบาล ๒๕๖5 บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง มาครบองคประชุมแลว    

จํานวน 11 ทาน  ขอเรียนเชิญทานประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง         
จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปดการประชุม 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป   (จุดธูปเทียน) 
ประธานสภาเทศบาล วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป

๒๕๖5 วันพุธท่ี 25 พฤษภาคม ๒๕๖5 บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง
ครบองคประชุมแลว ผมขอเปดการประชุมสภาเทศบาล ขอเชิญเลขานุการสภา
เทศบาลอานประกาศเรียกประชุม 

นางกานดา  นามสงา  เรียน  ประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติ 

เลขานุการสภาเทศบาล 
    ประกาศเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

        เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2    

                             ประจําป  ๒๕65 

         ………………………………………. 

  ดวยตามมติท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง  สมัยสามัญ สมัยแรก 

ประจําป ๒๕65  เม่ือวันท่ี1281กุมภาพันธ1๒๕65 ไดกําหนดประชุมสภา

เทศบาลตําบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยท่ี 2  ประจําป  ๒๕65  ตั้งแตวันท่ี      

๑ พฤษภาคม 2565 เปนตนไป  มีกําหนด ๓๐ วัน  ตาม พ.ร.บ. เทศบาล 

               พ.ศ.2496 ... 
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         พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๑4) พ.ศ. ๒๕62 มาตรา ๒๔ และระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗  แกไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 ขอ ๒๐ ประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง  

จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ แหง พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 14)  พ.ศ. 2562  เรียกประชุมสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง     

สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป ๒๕65  เริ่มตั้งแตวันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕65      

เปนตนไป มีกําหนด ๓๐ วัน ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

 จึงประกาศมาใหทราบโดยท่ัวกัน 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี   26  เมษายน  พ.ศ. ๒๕65 

    เกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป 

      (นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป) 

        ประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ตอไปเปนการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง  ท่ีประธานจะแจงตอท่ีประชุม 

วันนี้ สท.ลิขิต คมทา ลาปวยนะครับ และขอแนะนําตัวขาราชการท่ีโอนยายมา     
2 ทานนะครับ ขอเชิญ นางสาวเบญจรรณ ศรีทองคํา และ นางสาวณิรินทร  ไชโย 

นางสาวเบญจรรณ ศรีทองคํา เรียนทานประธานสภาฯ คณะผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานนะคะ 
นิติกรปฏิบัติการ ดิฉันนางสาวเบญจรรณ ศรีทองคํา ตําแหนงนิติกรปฏิบัติการ ยายมาจากเทศบาล

ตําบลชําฆอ อายุ 27 ป บานเกิดอยูจังหวัดจันทบุรี ฝากเนื้อฝากตัวดวยคะ 
นางสาวณิรินทร  ไชโย  เรียนทานประธานสภาฯ คณะผูบริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานนะคะ  
คร ู ดิฉันนางสาวณิรินทร  ไชโย ตําแหนงครู ยายมาจากโรงเรียนอนุบาลนานาชาติ 

ตากสินระยอง อายุ 38 ป เปนคนจังหวัดระยองคะ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง รับรองรายงานประชุม การประชุมสภาเทศบาล  
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป 2565  เม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2565 

ขอเรียนวา คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจสอบแลว  
และทําสําเนารายงานการประชุมข้ึนอยางนอยสองฉบับ  ซ่ึงไดสงใหสมาชิกสภา
เทศบาลทุกทานไดมีโอกาสตรวจดูกอนเวลาประชุมไมนอยกวาหนึ่งวันเปนท่ี
เรียบรอยแลว และไดเสนอใหสภาเทศบาลรับรองมีสมาชิกทานใดจะขอแกไข
ถอยคําในรายงานประชุมบางไหมครับ 

ถาไมมี  ผมขอมติท่ีประชุมวาผูใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม
สภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป 2565  เม่ือวันท่ี 
28 กุมภาพันธ 2565  โปรดยกมือข้ึนครับ 

มติท่ีประชุม ............รับรอง............................................... 

           นายเกรียงไกร ... 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง รายงานผลการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  
ประธานสภาเทศบาล (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งท่ี 17 และแผนพัฒนาทองถิ่น        

(พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับเปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 6 ของเทศบาลตําบลเมืองแกลง 
(กองยุทธศาสตรและงบประมาณ) ขอเชิญนายกเทศมนตรี ครับ   

นายสันติชัย  ตังสวานิช  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ  ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ  

นายกเทศมนตรี   เรื่อง   รายงานผลการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 

ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งท่ี 17 และแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6 ของเทศบาลตําบลเมืองแกลง  
(กองยุทธศาสตรและงบประมาณ) 

    เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

ดวยผูบริหารเทศบาลตําบลเมืองแกลง  มีความจําเปนตองเสนอญัตติ
รายงานผลการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับเพ่ิมเติม    
ครั้งท่ี 17 และแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง    
ครั้งท่ี 6 ของเทศบาลตําบลเมืองแกลง เพ่ือรายงานผลตอสภาเทศบาลตําบล    
เมืองแกลง โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2548  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561  
หมวด 5 ขอ 24 ใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใชแผนพัฒนาท่ีอนุมัติแลว และ
นําไปปฏิบัติ รวมท้ังแจงสภาทองถ่ิน คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบ 
บูรณาการ องคการบริหารสวนจังหวัด อําเภอ หนวยงานท่ีเก่ียวของ และ
ประกาศใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกัน ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ี
ประกาศใชและปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

เหตุผล 

  ดวยคณะผูบริหารเทศบาลตําบลเมืองแกลง  ไดมีนโยบายในการวางแผน
พัฒนาเทศบาลใหสอดคลองตอความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีและสามารถ
แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ีใหหมดไป พรอมท้ังมีการ
ประสานงานและบูรณาการรวมกันกับประชาชนในชุมชน  และการทํางานรวมกัน
กับหนวยงานอ่ืนรวมถึงเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน  
เพ่ือควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ประกอบกับ หนังสือท่ีวาการอําเภอแกลง ท่ี รย 0023.8/ว 253 ลงวันท่ี         
25 มีนาคม 2565 เรื่อง แนวทางขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพ่ือนําไปใชจายในการ
แกไขปญหาความเดือดรอนใหกับประชาชน (เงินเหลือจาย) ซ่ึงเทศบาลตําบล   
เมืองแกลง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณฯ ดังกลาว ประเภทรายการเงินอุดหนุน 
 
         สําหรับ ... 
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สําหรับกอสราง/ปรับปรุงซอมแซมทางหลวงทองถ่ิน และประเภทรายการ         
เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนงบประมาณเพ่ือดําเนินการพัฒนาแหลงทองเท่ียว 
เทศบาลตําบลเมืองแกลง จึงไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 
2565) ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งท่ี 17 และแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6 ของเทศบาลตําบลเมืองแกลง จากนายกเทศมนตรี
ตําบลเมืองแกลง เรียบรอยแลว นั้น 

  ดังนั้น เพ่ือใหการรายงานผล  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 
- 2565) ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งท่ี 17 และแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) 
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6 ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 หมวด 5 การนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ขอ 24 จึงขอ
รายงานผลมาเพ่ือใหสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลงไดทราบ ตอไป 

 
               ขอแสดงความนับถือ 
       สันติชัย  ตังสวานิช 
            (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 
         นายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง 
มติท่ีประชุม ............รับทราบ............................................... 
 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป 2565 
ประธานสภาเทศบาล เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ  จํานวน 4 รายการ 

งบประมาณท้ังส้ิน 170 ,500 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนหารอยบาทถวน)     
(กองคลัง)  ขอเชิญนายกเทศมนตรี ครับ 

นายสันติชัย  ตังสวานิช  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 

นายกเทศมนตรี เรื่อง    ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป 2565 เพ่ือไปตั้งจายเปน 
รายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ จํานวน 4 รายการ งบประมาณท้ังสิ้น 
170,500 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนหารอยบาทถวน) (กองคลัง) 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

 ดวยนายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง มีความจําเปนตองเสนอญัตติเพื่อ

ขออนุมัติจากสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง โอนงบประมาณ เพื ่อตั ้งจาย

รายการใหม ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดคา

ครุภ ัณฑ ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง จํานวน 1 รายการ และ

ครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 3 รายการ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

 

        หลักการ ... 
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     หลักการ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2563 หมวด 4 การโอนและแกไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ขอ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจาย ในงบลงทุน โดยการ      
โอนเพ่ิม โอนลด ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปน
รายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน” 

     เหตุผล 

ดวยเทศบาลตําบลเมืองแกลง กองคลัง มีความจําเปนตองจัดซ้ือครุภัณฑ
ยานพาหนะและขนส ง และครุภ ัณ ฑ สําน ักงาน  ซึ ่ง ในป จจ ุบ ันคร ุภ ัณ ฑ
ยานพาหนะและขนสง และครุภัณฑสํานักงานของกองคลังมีอายุการใชงานเกิน 
10 ปขึ ้นไป ทําใหอะไหลเสื ่อมสภาพ และมีคาใชจายในการซอมแซมสูง      
ไมคุมคาตอการซอมแซม โดยมีเปาหมายและวัตถุประสงคเพ่ือจัดหาครุภัณฑท่ี
จําเปนในการปฏิบัติงานทดแทนของเดิมที่ชํารุดไมสามารถใชงานไดตามปกติ 
เพ่ือใหเพียงพอตอการปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
ดังนั้น จึงมีความจําเปนจะตองจัดหาครุภัณฑและเครื่องมือเครื่องใช จํานวน    
4 รายการ เพ่ือใหเพียงพอตอการปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

คณะผูบริหารได พิจารณาแลว เห็นวามีความจําเปน  ควรท่ีจะนํา
งบประมาณท่ีหมดความจําเปนตองเบิกจาย เพ่ือโอนงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ 2565 จึงขออนุมัติจากสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง เพ่ือนําไป      
ตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ จํานวน 4 รายการ ดังนี้ 

โอนเพ่ิม (เพ่ือไปตั้งจายรายการใหม) 
 รายการท่ี 1 

     แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
     งานบริหารงานคลัง 

หมวดคาครุภัณฑ 
     ประเภท  ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 

1.รถจักรยานยนต ขนาด 110 ซีซี แบบเกียรธรรมดา จํานวน 3 คัน 
ราคาคันละ 43,500 บาท รวมเปนเงิน 130,500 บาท (งานแผนท่ีภาษีและ
ทรัพยสิน จํานวน 1 คัน, งานจัดเก็บรายได จํานวน 2 คัน)  โดยมีรายละเอียด
ประกอบดังนี ้

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป 
1.ขนาดท่ีกําหนดเปนขนาดปริมาตรกระบอกสูบข้ันต่ํา 
(1) กรณีขนาดตํ่ากวา ซีซี ท่ีกําหนดไมเกิน 5 ซีซี หรือขนาดเกินกวา ซีซี    

ท่ีกําหนดไมเกิน 5 ซีซี เปนรถจักรยานยนตตามขนาด ซีซี ท่ีกําหนดไว 
(2) ราคาท่ีกําหนดไมรวมอุปกรณและคาจดทะเบียน 
 
           (3) การจัดซ้ือ ... 
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(3) ก ารจั ด ซ้ื อ รถจั ก รย าน ยน ต  ให มี คุ ณ สม บั ติ ต าม ม าต รฐ าน 
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (รายการคาครุภัณฑยานพาหนะและขนสงเปนราคาตาม
บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 และจัดซ้ือตามบัญชีมาตรฐาน
ครุภัณฑ (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565 ฉบับเพ่ิมเติม      
ครั้งท่ี 16 หนา 6 ลําดับท่ี 1) 
 รายการท่ี 2 

     แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
     งานบริหารงานคลัง 

หมวดคาครุภัณฑ 
     ประเภท  ครุภัณฑสํานักงาน 

1. เกาอ้ีทํางานชนิดสูง จํานวน 1 ตัว ราคา 3,000 บาท (งานแผนท่ีภาษี
และทรัพยสิน) โดยมีรายละเอียดประกอบดังนี้ 

เกาอ้ีทํางานชนิดสูงพรอมเทาแขน สามารถหมุนปรับระดับสูง – ต่ําได 
เหมาะกับงานเขียนแบบ  ขนาด 415 x 520 x 980 มม. (กวาง x ยาว x สูง) 
(ครุภัณฑสํานักงานเปนราคานอกเหนือมาตรฐานครุภัณฑและจัดซ้ือตามราคา
ทองตลาดโดยประหยัด) (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 - 2565    
ฉบับเพ่ิมเติมครั้งท่ี 16 หนา 6 ลําดับท่ี 2) 

รายการท่ี 3 
     แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
     งานบริหารงานคลัง 

หมวดคาครุภัณฑ 
ประเภท  ครุภัณฑสํานักงาน 
2. เกาอ้ีสํานักงาน จํานวน 4 ตัว ราคา 5 ,500 บาท รวมเปนเงิน 

22,000 บาท (งานพัสดุและทะเบียนทรัพยสิน จํานวน 1 ตัว, งานแผนท่ีภาษี
และทรัพยสิน จํานวน 2 ตัว, งานธุรการ จํานวน 1 ตัว)  โดยมีรายละเอียด
ประกอบดังนี ้

เกาอ้ีสํานักงานระบบโยกเอนแบบสปริง ปรับเอนไดอิสระ และล็อคได
หลายระดับ มีพนักพิงศีรษะขนาด 615 x 615 x 1,185 – 1,280  มม.     
(กวาง x ยาว x สูง) (ครุภัณฑสํานักงานเปนราคานอกเหนือมาตรฐานครุภัณฑและ
จัด ซ้ือตามราคาทองตลาดโดยประหยัด ) (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน             
พ.ศ. 2561-2565 ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งท่ี 16 หนา 6 ลําดับท่ี 3) 

รายการท่ี 4 
     แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
     งานบริหารงานคลัง 

หมวดคาครุภัณฑ 
     ประเภท  ครุภัณฑสํานักงาน 

3. โตะทํางานแบบเหล็ก 5 ฟุต จํานวน 2 ตัว ราคา 7 ,500 บาท        
รวมเปนเงิน 15,000 บาท (งานแผนท่ีภาษีและทรัพยสิน จํานวน 2 ตัว) โดยมี
รายละเอียดประกอบดังนี้ 

             โตะทํางาน ... 
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โตะทํางานแบบเหล็ก 5 ฟุต ขนาด 1,530 x 770 x 750  มม. (กวาง x 
ยาว x สูง) (ครุภัณฑสํานักงานเปนราคานอกเหนือมาตรฐานครุภัณฑและจัดซ้ือ
ตามราคาทองตลาดโดยประหยัด) (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561-
2565 ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งท่ี 16 หนา 6 ลําดับท่ี 4) 

รวมโอนเพ่ิม จํานวน 170,500 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนหารอย-     
บาทถวน) 

โอนลด 
 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 งานบริหารงานคลัง 

หมวดคาวัสดุ 
ประเภท วัสดุเช้ือเพลิงและหลอล่ืน 
รายการคาวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น งบประมาณตั้งไว 238,000 บาท 

คงเหลือ 223,579.72 บาท ขอโอนลดในครั้งนี้ จํานวน 40,000 บาท เพ่ือไป
ตั้งจายรายการใหม ในแผนงาน/งานเดียวกัน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ
สํานักงาน รายการเกาอ้ีสํานักงาน จํานวน 4 ตัว จํานวน 22,000 บาท รายการ
เกาอ้ีทํางานชนิดสูง จํานวน 1 ตัว จํานวน 3,000 บาท รายการโตะทํางาน   
แบบเหล็ก 5 ฟุต จํานวน 2 ตัว จํานวน 15,000 บาท 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 งานบริหารงานคลัง 

หมวดคาใชสอย 
ประเภท รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ 
รายการค าจ างเหมาบริการ ค าจ างเหมาบริการบุคคลภายนอก 

งบประมาณตั้งไว 320,000 บาท คงเหลือ 318,224 บาท ขอโอนลดในครั้งนี้ 
เปนเงิน 130,500 บาท เพ่ือไปตั้งจายรายการใหม ในแผนงาน/งานเดียวกัน 
หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง รถจักรยานยนต     
ขนาด 110 ซีซี แบบเกียรธรรมดา จํานวน 3 คัน จํานวน 130,500 บาท 

รวมโอนลด จํานวน 170 ,500 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนหารอย-       
บาทถวน) 

จึงเรียนมาเพ่ือไดโปรดพิจารณานําเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบล   
เมืองแกลง เพ่ือพิจารณาอนุ มัติ ให โอนงบประมาณรายจายประจําป  2565           
เพ่ือตั้ งจายเปนรายการใหม  หมวดคาครุภัณฑ  จํานวน 4 รายการ เปนเงิน   
1 7 0 ,5 0 0  บ าท  (หนึ่ งแสน เจ็ ดห ม่ื น ห าร อยบ าท ถ วน ) ต าม ระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน       
พ.ศ.2563 หมวด 4 ขอ 27 ตอไป 

               ขอแสดงความนับถือ 
       สันติชัย  ตังสวานิช 
            (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 
         นายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง 
 

           นายเกรียงไกร ... 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีสมาชิกสภาเทศบาล ทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืน หรือไม (ไมมี)  
ประธานสภาเทศบาล ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาเทศบาล ตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาเทศบาล ท่ีอยูใน

ท่ีประชุม วาครบองคประชุมตามระเบียบฯ หรือไม 
นางกานดา  นามสงา  เรียน  ประธานสภาท่ีเคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล  ไดตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมแลว มี จํานวน 11 ทาน 

ครบองคประชุม ตามขอ 76 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ตอไป จะขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาล เห็นชอบ อนุมัตโิอนงบประมาณรายจาย 
ประธานสภาเทศบาล ประจําป 2565 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ จํานวน     

4 รายการ งบประมาณท้ังส้ิน 170,500 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนหารอย-    
บาทถวน) (กองคลัง)  ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอหรือไม 

 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  เห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึน 
    เห็นชอบ  จํานวน  11  คะแนนเสียง 
    1. นายสมปอง งามเสง่ียม 
    2. นายถนอม  ยินด ี
       3. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม 
       4. นายศุภกร แสงพงษพิทยา 
          5. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 

  6. นายสายัณห  รุงเรือง 
       7. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 
          8. นายสาธิต  หิรัญรักษ 
          9. นายสุทธิ  ตังสวานิช 
       10. นายแกวกาว  ถนอมวงศ 
       11. นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป 
  - มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  ไมเห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึน 
    ไมเห็นชอบ  จํานวน    -    คะแนนเสียง 

   - มีสมาชิกสภาเทศบาล  งดออกเสียง  จํานวน  -   คน 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ  อนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป 2565 เพ่ือไป
ตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ จํานวน 4 รายการ งบประมาณ
ท้ังส้ิน 170,500 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนหารอยบาทถวน) (กองคลัง) 

          เห็นชอบ  จํานวน    11   คะแนนเสียง  
ไมเห็นชอบ  จํานวน     - คะแนนเสียง 
งดออกเสียง  จํานวน     -  คน  

     ไมมา (ย่ืนใบลา)  จํานวน     1  คน (นายลิขิต  คมทา) 

 

              นายเกรียงไกร ... 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕ เพ่ือตั้งจายรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ   

ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส จํานวน  4 รายการ เปนเงิน 
78,500 บาท  (-เจ็ดหม่ืนแปดพันหารอยบาทถวน-)  (กองชาง) 
ขอเชิญนายกเทศมนตรี ครับ 

นายสันติชัย  ตังสวานิช  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 

นายกเทศมนตรี เรื่อง    ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
เพ่ือตั้ งจ ายรายการใหม  ในหมวดค าครุภัณ ฑ  ประเภท ครุภัณ ฑ
คอม พิ ว เตอรห รื อ อิ เล็ กท รอนิ กส  จํ าน วน  4  รายการ  เป น เงิน          
78,500 บาท  (-เจ็ดหม่ืนแปดพันหารอยบาทถวน-)  ( กองชาง ) 

เรียน   ประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

ดวยนายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง  มีความจําเปนตองเสนอญัตติเพ่ือ
ขออนุมัติจากสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง  โอนงบประมาณเพ่ือตั้งจายรายการ
ใหม  ในหมวดครุภัณฑ  จํานวน 4 รายการ ในแผนงานเคหะและชุมชน             
งานสวนสาธารณะ  จํานวน  ๒ รายการ  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา จํานวน 2 รายการ คือ 
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส  รวมเปนเงินท้ังสิ้น  78,500 บาท      
(-เจ็ดหม่ืนแปดพันหารอยบาทถวน-)  โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

     หลักการ 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๖๓  หมวด ๔ ขอ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจาย
ในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ท่ีทําให  ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือโอนไปตั้งจายรายการใหมใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน  นั้น 

     เหตุผล 

  ดวยกองชาง เทศบาลตําบลเมืองแกลง มีความประสงคจะจัดซ้ือครุภัณฑ
คอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส  จํานวน  4 รายการ  เพ่ือไวสําหรับใชในการ

ปฏิบัติภารกิจตาง ๆ ของงานสวนสาธารณะ และงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับ

อุตสาหกรรมและการโยธา กองชาง 

  คณะผูบริหารไดพิจารณาแลวเห็นวา มีความจําเปนตองขอเสนอสภา
เทศบาลตําบลเมืองแกลง เพ่ือขออนุมัติโอนงบประมาณประจําปงบประมาณ 
2565 เปนเงิน 78,500 บาท (-เจ็ดหม่ืนแปดพันหารอยบาทถวน-) เพ่ือไป     
ตั้งจายรายการใหม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 
                โอนเพ่ิม ... 
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     โอนเพ่ิม (โอนตั้งจายรายการใหม) 

     แผนงานเคหะและชุมชน  
     งานสวนสาธารณะ 
     งบลงทุน   
     หมวดคาครุภัณฑ 
     ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส 

  รายการท่ี 1 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผลแบบท่ี 1   
(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ ว) จํานวน 1 เครื่อง เปน เงิน     
22,000 บาท 

  - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล    
แบบท่ี 1 (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว)  จํานวน ๑ เครื่อง เปนเงิน 
22,000 บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  ๑. มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกนหลัก (6 core) 
และ 12 แกนเสมือน  (12 Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาไดใน
กรณี ท่ี ต องใชความสามารถในการประมวลผลสู ง (Turbo Boots หรือ          
Max Boots) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมนอยกวา 4.2 GHz จํานวน       
1 หนวย 

  ๒. หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache 
Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมนอยกวา 8 MB 

  ๓. มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยาง
หนึ่ง หรือดีกวาดังนี้ 

  - เปนแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหนวยความจํา
ขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 

  - มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผล
กลาง แบบ Graphics Processing Unit ท่ีสามารถใชหนวยความจําหลักในการ
แสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 

  - มีหน วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ี มีความสามารถในการใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB 
 4. มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอย
กวา 8 GB        
 5. มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 
1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จํานวน    
1 หนวย 

        6. มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
        7. มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)  
       แบบ 10/100/1000  Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

 8. มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา      
3 ชอง 
           9.มีแปนพิมพ ... 
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        9. มีแปนพิมพและเมาส 
  10. มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 

  (เปนราคาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๔  และเปนการจัดซ้ือ
ตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน  การจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร เปนตามมาตรฐานคุณลักษณะพ้ืนฐานกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ( ฉบับเพ่ิมเติม 
ครั้งท่ี ๑5 หนา 5 โครงการท่ี ๑ ) 

รายการท่ี 2 เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง  
เปนเงิน 2,500 บาท 

- เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA  จํานวน      
๑ เครื่อง เปนเงิน 2,500 บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. มีกําลังไฟฟาขาออก (Output) ไมนอยกวา 800 VA (480 Watts) 
2. สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที 
(เปนราคาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ

และระบบคอมพิวเตอร ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๔  และเปนการจัดซ้ือตามเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐาน การจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร  
ฉบับเดือนธันวาคม  ๒๕๖๔  เปนตามมาตรฐานคุณลักษณะพ้ืนฐานกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕ ( ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งท่ี ๑5 หนา 5 โครงการท่ี 2) 

โอนเพ่ิม (โอนตั้งจายรายการใหม) 

     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
     งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
     งบลงทุน   
     หมวดคาครุภัณฑ 
        ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส 

รายการท่ี 3 เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผลแบบท่ี 1    
(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 
22,000 บาท รวมเปนเงิน   44,000  บาท 

- เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผล    
แบบท่ี 1 (จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 2 เครื่อง เปนเงิน 
44,000 บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกนหลัก (6 core) 
และ 12 แกนเสมือน  (12 Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาไดใน
กรณี ท่ี ต องใชความสามารถในการประมวลผลสู ง (Turbo Boots หรือ         
Max Boots) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมนอยกวา 4.2 GHz จํานวน  
1 หนวย 

          2.หนวยประมวลผล ... 
 



 
~ 13 ~ 

 

 
๒ . หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache 

Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไมนอยกวา 8 MB 
๓. มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใด       

อยางหนึ่ง หรือดีกวาดังนี้ 
- เปนแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหนวยความจํา

ขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 
- มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผล

กลาง แบบ Graphics Processing Unit ท่ีสามารถใชหนวยความจําหลักในการ
แสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ 

- มีหน วยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ี มีความสามารถในการใช
หนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB 
 4 . มีหน วยความจํ าหลัก  (RAM) ชนิ ด  DDR4 หรือดีกวา มีขนาด           
ไมนอยกวา 8 GB        
 5. มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 
1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จํานวน    
1 หนวย 

        6. มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย 
        7. มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface)  
       แบบ 10/100/1000  Base-T หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

 8. มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา      
3 ชอง 

        9. มีแปนพิมพและเมาส 
10. มีจอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย 

  (เปนราคาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร และเปนการจัดซ้ือตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐาน  การจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร เปนตาม
มาตรฐานคุณลักษณะพ้ืนฐานกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ (ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งท่ี ๑5 หนา 6 
โครงการท่ี ๑) 

   รายการท่ี 4 เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 4 เครื่อง  
เปนเงิน 10,000 บาท 

- เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA  จํานวน        
4 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2 ,500 บาท รวมเปนเงิน 10 ,000 บาท  โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

1. มีกําลังไฟฟาขาออก (Output) ไมนอยกวา 800 VA (480 Watts) 
2. สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที 
 
            เปนราคา ... 
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  (เปนราคาตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหา
อุปกรณและระบบคอมพิวเตอร และเปนการจัดซ้ือตามเกณฑราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐาน การจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร เปนตามมาตรฐาน
คุณลักษณะพ้ืนฐานกระทรวงดิจิ ทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ (ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งท่ี ๑5 หนา 6 
โครงการท่ี 2) 

  รวมโอนเพ่ิม 78,500 บาท 
     โอนลด  

แผนงานเคหะและชุมชน  
งานสวนสาธารณะ  
งบดําเนินงาน  

ประเภทคาใชสอย 

รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ 

คาจางเหมาบริการ  รายการ โครงการจางเหมาเอกชนดําเนินการดูแล

รักษาตนไมและหญาสถานท่ีตาง ๆ รวม 2 แหง และเกาะกลางถนนตาง ๆ        
รวม 4 แหง งบประมาณตั้งไว  669,900 บาท ปจจุบันคงเหลือ 149,9๐๐ บาท     
จึ งขอโอนลด 7 8 ,๕0 0  บ าท  เพ่ื อ ไป เพ่ิ ม ในแผน งาน เคหะและชุ มชน  
งานสวนสาธารณะ หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรือ
อิเล็กทรอนิกส รายการ เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผลแบบท่ี 1     
(จอแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 22,000 บาท 
เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 2,500 บาท และ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและ  
การโยธา  หมวดครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส  
รายการ เครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงานประมวลผลแบบท่ี 1 (จอแสดงภาพขนาด
ไมนอยกวา 19 นิ้ว) จํานวน 2 เครื่อง เปนเงิน 44,000 บาท และเครื่องสํารอง
ไฟฟา ขนาด 800 VA จํานวน 4 เครื่อง เปนเงิน 10,000 บาท 

       รวมโอนลด   78,๕00  บาท 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานําเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบล

เมืองแกลง  เพ่ือพิจารณาอนุ มัติ โอนงบประมาณเพ่ือต้ังจายรายการใหม          

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๓ ขอ ๒๗ ตอไป 

               ขอแสดงความนับถือ 
       สันติชัย  ตังสวานิช 
            (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 
         นายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง 
 

         นายเกรียงไกร ...
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีสมาชิกสภาเทศบาล ทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืน หรือไม (ไมมี)  
ประธานสภาเทศบาล ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาเทศบาล ตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาเทศบาล ท่ีอยูใน

ท่ีประชุม วาครบองคประชุมตามระเบียบฯ หรือไม 
นางกานดา  นามสงา  เรียน  ประธานสภาท่ีเคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล  ไดตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมแลว มี จํานวน 11 ทาน 

ครบองคประชุม ตามขอ 76 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ตอไป จะขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาล  เห็นชอบ  อนุมัติโอนงบประมาณรายจาย 
ประธานสภาเทศบาล ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือตั้งจายรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ 

ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส จํานวน 4 รายการ เปนเงิน          
78,500 บาท  (-เจ็ดหม่ืนแปดพันหารอยบาทถวน-)  ( กองชาง )   
ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอหรือไม 

 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  เห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึน 
    เห็นชอบ  จํานวน  11  คะแนนเสียง 
    1. นายสมปอง งามเสง่ียม 
    2. นายถนอม  ยินด ี
       3. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม 
       4. นายศุภกร แสงพงษพิทยา 
          5. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 

  6. นายสายัณห  รุงเรือง 
       7. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 
          8. นายสาธิต  หิรัญรักษ 
          9. นายสุทธิ  ตังสวานิช 
       10. นายแกวกาว  ถนอมวงศ 
       11. นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป 
  - มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  ไมเห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึน 
    ไมเห็นชอบ  จํานวน    -    คะแนนเสียง 

   - มีสมาชิกสภาเทศบาล  งดออกเสียง  จํานวน  -   คน 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ อนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
2565 เพ่ือตั้งจายรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ  ประเภท ครุภัณฑ
คอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส จํานวน 4 รายการ เปนเงิน 78,500 บาท     
(-เจ็ดหม่ืนแปดพันหารอยบาทถวน-)  ( กองชาง )   

          เห็นชอบ  จํานวน    11   คะแนนเสียง  
ไมเห็นชอบ  จํานวน     - คะแนนเสียง 
งดออกเสียง  จํานวน     -  คน  

     ไมมา (ย่ืนใบลา)  จํานวน     1  คน (นายลิขิต  คมทา) 
 

              นายเกรียงไกร ... 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป กอนจะเขาระเบียบวาระท่ี 6 ขอพักการประชุม 15 นาที ครับ  
ประธานสภาเทศบาล 

 

พักการประชุม 

 

 
นายสมปอง  งามเสง่ียม  ขอบคุณทานประธานสภาท่ีใหทําหนาท่ีประธานสภานะครับ  
รองประธานสภาเทศบาล 
(ทําหนาท่ีแทนประธานสภาเทศบาล) 
นายสมปอง  งามเสง่ียม  ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป  
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพ่ือตั้งจายรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ      
(ทําหนาท่ีแทนประธานสภาเทศบาล)จํานวน 7 รายการ เปนเงิน 157 ,000 บาท (-หนึ่งแสนหาหม่ืนเจ็ดพัน-       

บาทถวน-) ( กองชาง )   ขอเชิญนายกเทศมนตรี ครับ 

นายสันติชัย  ตังสวานิช  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 

นายกเทศมนตรี เรื่อง     ญัตติขออนมัุติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕ 
เพ่ือตั้งจายรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ จํานวน 7 รายการ เปนเงิน  
157,000 บาท  (-หนึ่งแสนหาหม่ืนเจ็ดพันบาทถวน-) (กองชาง) 

เรียน   ประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

  ดวยนายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง  มีความจําเปนตองเสนอญัตติเพ่ือ
ขออนุมัติจากสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง  โอนงบประมาณเพ่ือตั้งจายรายการ
ใหม  ในหมวดครุภัณฑ  จํานวน 7  รายการ ในแผนงานเคหะและชุมชน               
งานสวนสาธารณะ ครุภัณฑการเกษตร  จํานวน 2 รายการ ครุภัณฑงานบานงาน
ครัว จํานวน 1 รายการ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ครุภัณฑกอสราง จํานวน 2 รายการ ครุภัณฑ
โรงงาน จํานวน 1 รายการ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ จํานวน 1 รายการ รวมเปน
เงินท้ังสิ้น 157,000 บาท (-หนึ่งแสนหาหม่ืนเจ็ดพันบาทถวน-) โดยมีหลักการ
และเหตุผลดังนี้ 

     หลักการ 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ ขอ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจาย
ในงบลงทุน  โดยการโอนเพ่ิม  โอนลด ท่ีทําให ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือโอนไปตั้งจายรายการใหมใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน  นั้น 
 
        เหตุผล ... 
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     เหตุผล 

 ดวยกองชาง เทศบาลตําบลเมืองแกลง มีความประสงคจะจัดซ้ือครุภัณฑ
การเกษตร ครุภัณฑกอสราง ครุภัณฑโรงงาน ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ ครุภัณฑ   
งานบานงานครัว จํานวน 7 รายการ สําหรับใชในการปฏิบัติภารกิจตาง ๆ ของ 
งานสวนสาธารณะ  และงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา     
กองชาง 
 คณะผูบริหารได พิจารณาแลวเห็นวา มีความจําเปนตองขอเสนอ        
สภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง เพ่ือขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ 2565 เพ่ือไปต้ังจายรายการใหม หมวดคาครุภัณฑ  จํานวน             
7 รายการ  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

     โอนเพ่ิม (โอนตั้งจายรายการใหม) 

     แผนงานเคหะและชุมชน  
     งานสวนสาธารณะ 
     งบลงทุน   
     หมวดคาครุภัณฑ 
     ประเภทครุภัณฑการเกษตร 

รายการท่ี 1 เล่ือยโซยนตบารยาว ขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว พรอม
อุปกรณครบชุด จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 7,200 บาท รวมเปนเงิน 
14,400 บาท (หนึ่งหม่ืนส่ีพันส่ีรอยบาทถวน) 

- เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเลื่อยโซยนตบารยาว ขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 
พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 7,200 บาท เปนเงิน 
14,400 บาท 

(ครุภัณฑการเกษตร เปนราคานอกเหนือมาตรฐานครุภัณฑและจัดซ้ือตาม
ราคาทองตลาดโดยประหยัด) (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6 หนาท่ี 2 ลําดับท่ี 1) 

 รายการท่ี 2 เล่ือยโซยนตบารยาว จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 
8,200 บาท รวมเปนเงิน 16,400 บาท (หนึ่งหม่ืนหกพันสี่รอยบาทถวน) 

- เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเลื่อยโซยนตบารยาว ขนาดไมนอยกวา 20 นิ้ว 
พรอมอปุกรณครบชุดจํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 8,200 บาท เปนเงิน 
16,400 บาท   

(ครุภัณฑการเกษตร เปนราคานอกเหนือมาตรฐานครุภัณฑและจัดซ้ือตาม
ราคาทองตลาดโดยประหยัด) (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 
ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6 หนาท่ี 2 ลําดับท่ี 2) 

 
 
        แผนงาน ... 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
     งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
     งบลงทุน   
     หมวดคาครุภัณฑ 
          ประเภทครุภัณฑกอสราง 

รายการท่ี 1 เครื่องเจาะสกัดคอนกรีต จํานวน 1 เครื่อง  เปนเงิน 
20,000 บาท 

- เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องเจาะสกัดคอนกรีต  จํานวน ๑ เครื่อง       
เปนเงิน 20,000 บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. กําลังไฟฟาไมนอยกวา 1,500 วัตต 
2. อัตราเจาะกระแทกตอนาทีไมนอยกวา 1,440 ครั้งตอนาที 
3. น้ําหนักสุทธิไมนอยกวา 15 กิโลกรัม 
(ครุภัณฑกอสราง เปนราคานอกเหนือมาตรฐานครุภัณฑและจัดซ้ือตาม

ราคาทองตลาดโดยประหยัด) (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 
ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งท่ี 15 หนาท่ี 7 ลําดับท่ี 5) 

รายการ ท่ี  2  เค รื่ อ งตั ดคอน กรีต  จํ าน วน  1  เค รื่ อ ง  เป น เงิน         
35,000 บาท 

- เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องตัดคอนกรีต  จํานวน ๑ เครื่อง เปนเงิน 
35,000 บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. สตารทกุญแจไฟฟา กําลังไมนอยกวา 13 HP 
2. มีถังน้ํา ใชหลอเย็น สามารถใสใบตัดไมนอยกวา 14 นิ้ว ข้ึนอยูกับ

ขนาดของใบตัดปรับระดับ ข้ึน-ลง ได 
(ครุภัณฑกอสราง เปนราคานอกเหนือมาตรฐานครุภัณฑและจัดซ้ือตาม

ราคาทองตลาดโดยประหยัด)  (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 
ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งท่ี 15 หนาท่ี 7 ลําดับท่ี 6) 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
     งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
     งบลงทุน   
     หมวดคาครุภัณฑ 
          ประเภทครุภัณฑโรงงาน 

แทนเจาะสวานไฟฟา จํานวน 1 เครื่อง  รวมเปนเงิน 7,200 บาท 
- เพ่ือจายเปนค าจัด ซ้ือแทน เจาะสวานไฟฟ า  จํ านวน ๑ เครื่อง            

รวมเปนเงิน 7,200 บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. ขนาดมอเตอรไมนอยกวา 1 HP (220V) 
2. แกนเพลาขนาดไมนอยกวา 5 มม. 
3. เสนผานศูนยกลางแนวตั้งไมนอยกวา 46 มม. 
4. สามารถปรับระดับความเร็วรวมไดนอยกวา 4 ระดับ 
        
              ครุภัณฑ ... 
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(ครุภัณฑโรงงาน เปนราคานอกเหนือมาตรฐานครุภัณฑและจัดซ้ือตาม
ราคาทองตลาดโดยประหยัด) (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 
ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งท่ี 15 หนาท่ี 8 ลําดับท่ี 7) 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
     งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
     งบลงทุน   
     หมวดคาครุภัณฑ 
          ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 

เครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาด 5 กิโลวัตต เปนเครื่องยนตดีเซล จํานวน     
1 เครื่อง รวมเปนเงิน 45,000 บาท 

- เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาด 5 กิโลวัตต จํานวน       
๑ เครื่อง เปนเงิน 45,000 บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ขนาด 5 กิโลวัตตข้ึนไป เปนเครื่องยนตดีเซล  
     2. ทุกขนาดท่ีกําหนดเปนขนาดกิโลวัตตข้ันต่ํา 

3. รายละเอียดประกอบเครื่องกําเนิดไฟฟาแตละชุดมีดังนี้ 
    (1) แผงสวิตซ 1 อัน  

             (2) โวลตมิเตอร 1 อัน  
             (3) แอมมิเตอร 1 อัน  
             (4) หลอดไฟแสงสวางพรอมข้ัว 1 ชุด  
             (5) สวิตชปด - เปดหลอดไฟ 1 อัน  
             (6) คัตเอาต 1 อัน  
             (7) ท่ีเสียบปลั๊ก 2 จุด  
           (8) ฟรีเควนซีมิเตอร 1 อัน (สําหรับขนาด 10 กิโลวัตต ข้ึนไป)  

4. คุณสมบัติทางเทคนิคท่ัวไป  
    (1) ไฟ AC 220 โวลต ชนิดยกเดียว 50 เฮิรตซ สําหรับเครื่องกําเนิด

ไฟฟาขนาดนอยกวา 10 กิโลวัตต 
    (2) มีเครื่องควบคุมแรงดันไฟฟาอัตโนมัติ (Automatic Voltage 

Regulation Control) โดยมีอัตราการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 
    - ไมเกิน + 5, -5 % สําหรับเครื่องกําเนิดไฟฟาขนขาดนอยกวา         

5 กิโลวัตต 
    (3 ) เครื่องกําเนิดไฟฟ าทุกขนาดส งกําลั งขับโดยตรง (Direct 

Coupling) 
5) ราคาไมรวมคาติดตั้ง 
หมายเหตุ : 1 KVA = 0.8 KW 

การติดตั้งอยางนอยควรประกอบดวย 
1. การติดตั้งเดินรางแลดเดอร หรือทอรอยสายไฟฟา 
2. การติดตั้งอุปกรณ Air Duct ของเครื่องยนต พรอมบานเกล็ด

ของระบบระบายความรอนออกจากหมอน้ําไปสูภายนอกหอง 
 
     3.การเดินสายไฟ ... 
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 3. การเดินสายไฟฟาและการเชื่อมตอระบบไฟฟา 
(ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ เปนราคานอกเหนือมาตรฐานครุภัณฑและ

จัด ซ้ือตามราคาทองตลาดโดยประหยัด) (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน           
พ.ศ. 2561-2565 ฉบับเพ่ิมเติมครั้งท่ี 15 หนาท่ี 8 ลําดับท่ี 8) 

แผนงานเคหะและชุมชน  
     งานสวนสาธารณะ 
     งบลงทุน   
     หมวดคาครุภัณฑ 
          ประเภทครุภณัฑงานบานงานครัว 

เครื่องตัดหญ า แบบขอแข็ง จํานวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ     
9,500 บาท รวมเปนเงิน 19,000 บาท 

- เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องตัดหญา แบบขอแข็ง จํานวน 2 เครื่อง 
ราคาเครื่องละ 9,500 บาท รวมเปนเงิน 19,000 บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

เครื่องตัดหญาแบบขอแข็งและขอออน 
1. เปนเครื่องตัดหญาแบบสะพาน 
2. เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา 1.4 แรงมา 
3. ปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา 30 ซีซี 
4. พรอมใบมีด 
(ครุภัณฑงานบานงานครัว เปนไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ และจัดซ้ือ

ตามราคาทองตลาดโดยประหยัด) (ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561-
2565 ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 6 หนาท่ี 2 ลําดับท่ี 3) 

    รวมโอนเพ่ิม 157,000 บาท (หนึ่งแสนหาหม่ืนเจ็ดพันบาทถวน) 

โอนลด 

แผนงานเคหะและชุมชน  
งานสวนสาธารณะ  
งบดําเนินงาน  

ประเภทคาใชสอย 

รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ                               

คาจางเหมาบริการ  รายการ โครงการจางเหมาเอกชนดําเนินการดูแล

รักษาสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษาเกาะกลางถนน บาทวิถีทางเทา 
ถนนแกลงกล าหาญ  และสุขศาลาเยี ยวยาโลกรอน  งบประมาณ ตั้ ง ไว  
1 ,339 ,000  บาท  ป จจุบั นคงเหลือ  279 ,000  บาท  จึ งขอโอนลด       
145,000 บาท เพ่ือไปเพ่ิมในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ 
หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑการเกษตร รายการ เลื่อยโซยนตบารยาว
ขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว จํานวน 2 เครื่อง เปนเงิน 14,400 บาท, เลื่อยโซยนต 
 
                บารยาว ... 
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บารยาวขนาดไมนอยกวา 20 นิ้ว จํานวน 2 เครื่อง เปนเงิน 16,400 บาท 
ประเภทครุภัณฑงานบานงานครัว รายการเครื่องตัดหญาแบบขอแข็ง จํานวน     
2 เครื่อง เปนเงิน 19,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา       
งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  หมวดครุภัณฑ ประเภท
ครุภัณฑกอสราง รายการ เครื่องเจาะสกัดคอนกรีต จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 
20,000 บาท, เครื่องตัดคอนกรีต จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 35,000 บาท ,
ประเภทครุภัณฑโรงงาน รายการ แทนเจาะสวานไฟฟา จํานวน 1 เครื่อง        
เปนเงิน 7,200 บาท ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ รายการ เครื่องกําเนิด
ไฟฟา ขนาด 5 กิโลวัตต จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 45,000 บาท 

     รวมโอนลด 157,000 บาท (หนึ่งแสนหาหม่ืนเจ็ดพันบาทถวน) 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานําเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบล

เมืองแกลง  เพ่ือพิจารณาอนุมัติ โอนงบประมาณเพ่ือตั้ งจายรายการใหม          

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๓ ขอ ๒๗ ตอไป 
 

               ขอแสดงความนับถือ 

       สันติชัย  ตังสวานิช 

            (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 

         นายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง 

นายสมปอง  งามเสง่ียม  ตามระเบียบวาระท่ี 6 ทานคณะผูบริหารไดนําเสนอญัตติเขาสูสภาเพ่ือใหสมาชิก  
รองประธานสภาเทศบาล ไดอนุมัติ ขอเชิญทาน สท.สุทธิ  ตังสวานิช ครับ 
(ทําหนาท่ีแทนประธานสภาเทศบาล)  
นายสุทธิ  ตังสวานิช กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพ สมาชิกผูทรงเกียรตินะครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล ในระเบียบวาระนี้  มี คําผิดอยูสองสามท่ีนะครับ คือ หนา ท่ี  4 บรรทัดท่ี 3           

จากขางบน สําหรับเครื่องกําเนิดไฟฟา “ขนาด” นะครับ ไมใช “ขนขาด” และถัดลง
มาเปนเรื่องของเครื่องตัดหญ าแบบขอแข็ง ขอท่ี 1 เปนเครื่องตัดหญาแบบ 
“สะพาย” ไมใช “สะพาน” นะครับ ขอใหแกไขดวยครับ ขอบคุณครับ 

นายสมปอง  งามเสง่ียม  ขอใหแกไขใหถูกตองนะครับ ในระเบียบวาระท่ี 6 ท่ีผูบริหารไดนําญัตติเขาเสนอสู 
รองประธานสภาเทศบาล สภาเพ่ือพิจารณา สมาชิกทานใดจะขออภิปรายก็ขอเชิญนะครับ ถาไมมี ขอเชิญ 
(ทําหนาท่ีแทนประธานสภาเทศบาล) เลขานุการสภาเทศบาลตรวจสอบองคประชุมครับ 
นางกานดา  นามสงา  เรียน  ประธานสภาท่ีเคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล  ไดตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมแลว มี จํานวน 10 ทาน 

ครบองคประชุม ตามขอ 76 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ    
การประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 
 
             นายสมปอง ... 
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นายสมปอง  งามเสง่ียม  ตอไป จะขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาล  เห็นชอบ  อนุมัติโอนงบประมาณรายจาย 
รองประธานสภาเทศบาล ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๕ เพ่ือตั้งจายรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ  
(ทําหนาท่ีแทนประธานสภาเทศบาล) จํานวน 7 รายการ เปนเงิน 157,000 บาท (หนึ่งแสนหาหม่ืนเจ็ดพันบาทถวน) 

(กองชาง)  ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอหรือไม 
 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  เห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึน 
    เห็นชอบ  จํานวน  10  คะแนนเสียง 
    1. นายสมปอง งามเสง่ียม 
    2. นายถนอม  ยินด ี
       3. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม 
       4. นายศุภกร แสงพงษพิทยา 
          5. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 

  6. นายสายัณห  รุงเรือง 
       7. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 
          8. นายสาธิต  หิรัญรักษ 
          9. นายสุทธิ  ตังสวานิช 
       10. นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป 
  - มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  ไมเห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึน 
    ไมเห็นชอบ  จํานวน    -    คะแนนเสียง 

   - มีสมาชิกสภาเทศบาล  งดออกเสียง  จํานวน  -   คน 

- มีสมาชิกสภาเทศบาล  ไมอยูในท่ีประชุม จํานวน   1   คน 

    1.นายแกวกาว  ถนอมวงศ  

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ อนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ    
พ.ศ.๒๕๖๕ เพ่ือตั้งจายรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ จํานวน 7 รายการ 
เปนเงิน  157,000 บาท  (หนึ่งแสนหาหม่ืนเจ็ดพันบาทถวน) (กองชาง)   

          เห็นชอบ  จํานวน    10   คะแนนเสียง  
ไมเห็นชอบ  จํานวน     - คะแนนเสียง 
งดออกเสียง  จํานวน     -  คน  
ไมอยูในท่ีประชุม จํานวน     1  คน  

     ไมมา (ย่ืนใบลา)  จํานวน     1  คน (นายลิขิต  คมทา) 

 

 

             นายสมปอง ... 
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นายสมปอง  งามเสง่ียม  ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป  
รองประธานสภาเทศบาล งบประมาณ 2565 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ   
(ทําหนาท่ีแทนประธานสภาเทศบาล) จํานวน 3 รายการ รวมเปนเงิน 320,400 บาท (สามแสนสองหม่ืนส่ีรอย-   

บาทถวน) (สํานักปลัดเทศบาล) ขอเชิญรองนายกเทศมนตรี ครับ 

นางสาวอิสรีย  ปานงาม  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 

รองนายกเทศมนตรี เรื่อง     ญัตติขออนมัุติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2565      
เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ จํานวน 3 รายการ  
รวมเปนเงิน 320,400 บาท (สามแสนสองหม่ืนสี่รอยบาทถวน) 

เรียน   ประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

ดวยนายกเทศมนตรี มีความจําเปนตองเสนอญัตติ เพ่ือขออนุมัติจาก  
สภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง โอนงบประมาณ เพ่ือต้ังจายรายการใหม             
ในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวดคาครุภัณฑ ประเภท
ครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 3 รายการ รวมเปนเงิน 320,400 บาท (สามแสน
สองหม่ืนสี่รอยบาทถวน)  โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

     หลักการ 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2563 หมวด 4 ขอ 27 “การโอนงบประมาณรายจาย
ในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือโอนตั้งจายเปนรายการใหม  ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน” 

     เหตุผล 

 สํานักปลัดเทศบาล เปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบงานเก่ียวกับการใหบริการ
ประชาชนแตเนื่องจากในปจจุบัน สํานักปลัดเทศบาลยังขาดเครื่องมือเครื่องใช และ
ครุภัณฑท่ีมีอยู มีอายุการใชงานมานานพอสมควร ไมคุมคากับการซอมแซมและ
บํารุงรักษา  

คณะผูบริหารไดพิจารณาแลว เห็นวามีความจําเปน จึงขออนุมัติตอ      
สภาเทศบาลเพ่ือขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2565 
เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานักงาน 
จํานวน 3 รายการ รวมเปนเงิน 320,400 บาท (สามแสนสองหม่ืนสี่รอย-      
บาทถวน)  ดังนี้ 

โอนเพ่ิม    (ตั้งจายเปนรายการใหม)   
     แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
     งานบริหารท่ัวไป 
     งบลงทุน 

หมวดคาครุภัณฑ 
ประเภทครุภัณฑสํานักงาน 
 
           รายการท่ี 1 ... 
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รายการท่ี 1  เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง)       
แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 18 ,000 บีทียู จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 
27,200 บาท (หองประชาสัมพันธ)  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

1. ขนาดท่ีกําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา  18,000 บีทียู 
2. ราคาท่ีกําหนดเปนราคาท่ีรวมคาติดตั้ง 
3. เครื่องปรับอากาศท่ีมีความสามารถในการทําความเย็น ขนาดไมเกิน 

40,000 บีท่ียู ตองไดการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และฉลาก
ประหยัดไฟฟาเบอร 5 

4. ตองเปนเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบสําเร็จรูปท้ังชุด ท้ังหนวยสง  
ความเย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน 

5. มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร 
6 . การจั ด ซ้ื อ เครื่ อ งป รับ อากาศขนาด อ่ืน  ๆ  (นอกจากข อ  3 ) 

นอกเหนือจากการพิจารณาดานราคาแลว เพ่ือเปนการประหยัดพลังงานควร
พิจารณาจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศท่ีมีคาประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) 
สูงกวา 

7. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
 (1) แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณ  ดังนี้  สวิตช 1 ตัว      

ทอทองแดงไปกลับหุมฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร 
ครุภัณฑสํานักงาน เปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ และจัดซ้ือ

ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
(ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 ฉบับเพ่ิมเติม       

ครั้งท่ี  17  หนา 4  รายการท่ี  1) 
รายการท่ี 2  ชุดตูสาขาโทรศัพท IP PBX,โทรศัพท IP Phone และระบบ 

Wifi (รวมคาอุปกรณและคาติดตั้ง) จํานวน  1 ชุด  เปนเงิน 228,800 บาท     
โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

1.  ตูสาขา IP PBX 
          -  New Rock OM50G-65/6 IP-PBX  จํานวน 1 Set 

2. อุปกรณกระจายสัญญาณ Access Point อุปกรณกระจายสัญญาณ    
ไรสาย (Access Point) แบบท่ี 1 / Wifi+POE  มีรายละเอียด  ดังนี้ 

        - สามารถใชงานตามมาตรฐาน  (IEEE 802.11b, g, n, ac)  
          ไดเปนอยางนอย 
        - สามารถทํางานท่ีคลื่นความถ่ี 2.4 GHz และ 5 GHz 
        - สามารถเขารหัสขอมูลตามมาตรฐาน WPA และ WPA2  
          ไดเปนอยางนอย 
        - หองทะเบียน ชั้น 1 
        - หองประชาสัมพันธ  ชั้น 3 

     จาํนวน 2 จุด 
 
           3.เดินทอ ... 
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     3. เดินทอรอยสาย lan CAT 6 สําหรับ Access Point Wifi 
        - จากตู Rack  main ชั้น 2 ถึงหองทะเบียน ชั้น 1 
        - จากตู Rack  main ชั้น 2 ถึงหองประชาสัมพันธ ชั้น 3   
          จาํนวน 2 จุด 
     4. เครื่องรับโทรศัพท IP Phone NRP 2000/w (Wireless)   
         จํานวน 50 Set 

 (ครุภัณฑสํานักงานรายการท่ี 2 เปนไปตามเกณฑราคากลาง และ
คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบคอมพิวเตอร สวนครุภัณฑ
สํานักงานรายการท่ี 1,3,4 เปนราคานอกเหนือมาตรฐานครุภัณฑ และการจัดซ้ือ
ตามราคาทองตลาดโดยประหยัด) 

(ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561-2565  ฉบับเพ่ิมเติม      
ครั้งท่ี  17  หนา  4  รายการท่ี  2) 

รายการท่ี 3  เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง)     
แบบตั้ ง พ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 24 ,000 บี ทียู  จํานวน 2 เครื่องๆละ     
32,200 บาท รวมเปนเงิน 64,400 บาท (หองทะเบียน)  โดยมีรายละเอียด  
ดังนี้ 

1. ขนาดท่ีกําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา  24,000 บีทียู 
2. ราคาท่ีกําหนดเปนราคาท่ีรวมคาติดตั้ง 
3. เครื่องปรับอากาศท่ีมีความสามารถในการทําความเย็น ขนาดไมเกิน 

40,000 บี ทียู  ตองไดการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ อุตสาหกรรม และ         
ฉลากประหยัดไฟเบอร 5 

4. ตองเปนเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบสําเร็จรูปท้ังชุด ท้ังหนวยสง  
ความเย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน 

5. มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร 
6. การจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศขนาดอ่ืนๆ (นอกจากขอ 3) นอกเหนือจาก

การพิจารณาดานราคาแลว เพ่ือเปนการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซ้ือ
เครื่องปรับอากาศท่ีมีคาประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER)  สูงกวา 

7. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
(1) แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณ  ดังนี้  สวิตช 1 ตัว      

ทอทองแดงไปกลับหุมฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน 15 เมตร 
ครุภัณฑสํานักงาน เปนไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ และจัดซ้ือ

ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  
 (ปรากฏตามแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561-2565 ฉบับเพ่ิมเติม      

ครั้งท่ี  17  หนา 5  รายการท่ี 3) 
 
 
          รวมโอนเพ่ิม ... 
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    รวมโอนเพ่ิม 320,400 บาท (สามแสนสองหม่ืนส่ีรอยบาทถวน) 
โอนลด 

     แผนงานงบกลาง 
งานงบกลาง 
หมวดรายจายงบกลาง 
ประเภทเงินสํารองจาย งบประมาณตั้งไว  505,600 บาท (หาแสน      

หาพันหกรอยบาทถวน) ปจจุบันคงเหลือ 180,434.20 บาท (หนึ่งแสนแปดหม่ืน
สี่รอยสามสิบสี่บาทยี่สิบสตางค) ขอโอนลดครั้งนี้  เปนเงิน  80 ,000 บาท        
(แปดหม่ืนบาทถวน)  เพ่ือนําไปตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานบริหาร         
งานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานักงาน  
เพ่ือจัด ซ้ือชุดตูสาขาโทรศัพท  IP PBX,โทรศัพท  IP Phone และระบบ Wifi       
(รวมคาอุปกรณและคาติดตั้ง)  จํานวน  1 ชุด เปนเงิน 80,000 บาท 

ประเภทรายจายตามขอผูกพัน เงินสมทบกองทุนสิ่งแวดลอม งบประมาณ
ตั้งไว 60,000 บาท (หกหม่ืนบาทถวน) ปจจุบันคงเหลือ 18,188.23 บาท   
(หนึ่งหม่ืนแปดพันหนึ่งรอยแปดสิบแปดบาทยี่สิบสามสตางค) ขอโอนลดครั้งนี้    
เปนเงิน 18,000 บาท (หนึ่งหม่ืนแปดพันบาทถวน)  เพ่ือนําไปตั้งจายเปนรายการ
ใหม ในแผนงานบริหารงานท่ัวไป  งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ 
ประเภทครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือจัดซ้ือชุดตูสาขาโทรศัพท IP PBX,โทรศัพท          
IP Phone และระบบ Wifi  (รวมคาอุปกรณและคาติดตั้ง) จํานวน 1 ชุด  เปนเงิน  
18,000 บาท 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารท่ัวไป 
หมวดเงินเดือน  (ฝายประจํา) 
ประเภทเงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน งบประมาณต้ังไว  

6,116 ,600 บาท (หกลานหนึ่ งแสนหนึ่ งห ม่ืนหกพันหกรอยบาทถวน )        
ปจจุบันคงเหลือ 3,577,575.67 บาท (สามลานหาแสนเจ็ดหม่ืนเจ็ดพันหารอย
เจ็ดสิบหาบาทหกสิบเจ็ดสตางค) ขอโอนลดครั้งนี้  เปนเงิน 200 ,000 บาท     
(สองแสนบาทถวน) เพ่ือนําไปตั้ งจายเปนรายการใหม ในแผนงานบริหาร          
งานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป  งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑ
สํานักงาน  เพ่ือจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน (ราคารวมคาติดตั้ง)       
แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 18000 บีทียู (หองประชาสัมพันธ) จํานวน     
1 เครื่อง เปนเงิน 27,200 บาท/เครื่องปรับอากาศ  แบบแยกสวน (ราคารวม    
คาติดตั้ง) แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู (หองทะเบียน) จํานวน 
2 เครื่อง  ราคาเครื่องละ 32,200 บาท รวมเปนเงิน 64,400 บาท/ชุดตูสาขา
โทรศัพท IP PBX,โทรศัพท IP Phone  และระบบ Wifi (รวมคาอุปกรณและ        
คาติดตั้ง) จํานวน 1 ชุด เปนเงิน 108,400 บาท 

 
               หมวดคาใชสอย ... 
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หมวดคาใชสอย 
ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย

งบรายจายอ่ืน ๆ โครงการจัดงานวันเทศบาล งบประมาณตั้งไว 10,000 บาท 
(หนึ่งหม่ืนบาทถวน) ปจจุบันคงเหลือ 10,000 บาท (หนึ่งหม่ืนบาทถวน) ขอโอน
ลดครั้ งนี้  เปน เงิน 10 ,000 บาท (หนึ่ งห ม่ืนบาทถวน) เพ่ือนํ าไปตั้ งจาย               
เปนรายการใหม  ในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน      
หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานักงาน เพ่ือจัดซ้ือชุดตูสาขาโทรศัพท           
IP PBX,โทรศัพท IP Phone และระบบ Wifi (รวมคาอุปกรณและคาติดตั้ง) จํานวน  
1 ชุด  เปนเงิน 10,000 บาท 

ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย
งบรายจายอ่ืน ๆ โครงการสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และการธํารงไวซ่ึงสถาบันหลักของชาติในระดับ
พ้ืนท่ี งบประมาณตั้งไว  40 ,000 บาท (สี่หม่ืนบาทถวน) ปจจุบันคงเหลือ 
27,320 บาท (สองหม่ืนเจ็ดพันสามรอยยี่สิบบาทถวน)  ขอโอนลดครั้งนี้  เปนเงิน  
4,300 บาท (สี่ พันสามรอยบาทถวน) เพ่ือนํ าไปตั้ งจายเปนรายการใหม              
ในแผนงานบริหารงานท่ัวไปงานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภท
ครุภัณฑสํานักงาน  เพ่ือจัดซ้ือชุดตูสาขาโทรศัพท IP PBX,โทรศัพท IP Phone 
และระบบ Wifi (รวมค าอุปกรณ และคา ติดตั้ ง) จํ านวน  1  ชุด   เปน เงิน       
4,300  บาท 

หมวดคาสาธารณูปโภค 
ประเภทคาน้ําประปา คาน้ําบาดาล งบประมาณตั้งไว  70,000 บาท 

(เจ็ดหม่ืนบาทถวน) ปจจุบันคงเหลือ 57,389.26  บาท (หาหม่ืนเจ็ดพันสามรอย
แปดสิบเกาบาทยี่สิบหกสตางค)  ขอโอนลดครั้งนี้ เปนเงิน 8,100 บาท (แปดพัน
หนึ่งรอยบาทถวน) เพ่ือนําไปตั้งจายเปนรายการใหม  ในแผนงานบริหารงานท่ัวไป
งานบริหารท่ัวไป  งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานักงาน         
เพ่ือจัด ซ้ือชุดตูสาขาโทรศัพท  IP PBX,โทรศัพท  IP Phone และระบบ Wifi       
(รวมคาอุปกรณและคาติดตั้ง) จํานวน 1 ชุด เปนเงิน 8,100 บาท 

    รวมโอนลด  320,400  บาท  (สามแสนสองหม่ืนส่ีรอยบาทถวน) 
ระเบียบ/กฎหมาย 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2563 หมวด 4 ขอ 27 “การโอนเงินงบประมาณ
รายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม  ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน” 

ขอเสนอแนะ/ขอควรพิจารณา  
เห็นควรนําเรียนประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง เพ่ืออนุญาตนํา

ญัตติบรรจุเขาในระเบียบวาระการประชุมสภาเพ่ือพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณ    
ตามระเบียบฯ ขอ 27 เพ่ือไปตั้งจายในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 
งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 3 รายการ 

 

             จึงเรียนมา ... 
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จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานําเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบล   
เมืองแกลง เพ่ือพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือต้ังจายเปนรายการใหม       
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง  
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2563 ขอ 27  ตอไป 

               ขอแสดงความนับถือ 
       สันติชัย  ตังสวานิช 
            (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 
         นายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง 

นายสมปอง  งามเสง่ียม  ตามในระเบียบวาระท่ี 7 ท่ีคณะผูบริหารไดนําญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณ 
รองประธานสภาเทศบาล รายจายประจําปงบประมาณ 2565 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคา 
(ทําหนาท่ีแทนประธานสภาเทศบาล) ครุภัณฑจํานวน 3 รายการ รวมเปนเงิน 320,400 บาท (สามแสนสองหม่ืน      

สี่รอยบาทถวน) สมาชิกทานใดจะขออภิปรายขอเชิญนะครับ ถาไมมีทานใด       
ขออภิปราย เรียนเชิญทานเลขานุการสภาเทศบาล ตรวจสอบจํานวนสมาชิก    
สภาเทศบาล ท่ีอยูในท่ีประชุม วาครบองคประชุมตามระเบียบฯ หรือไม 

นางกานดา  นามสงา  เรียน  ประธานสภาท่ีเคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล  ไดตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมแลว มี จํานวน 11 ทาน 

ครบองคประชุม ตามขอ 76 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับ   
การประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 

นายสมปอง  งามเสง่ียม  ตอไป จะขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาล  เห็นชอบ  อนุมัติโอนงบประมาณรายจาย 
รองประธานสภาเทศบาล ประจําปงบประมาณ 2565 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวด             
(ทําหนาท่ีแทนประธานสภาเทศบาล)คาครุภัณฑ จํานวน 3 รายการ รวมเปนเงิน 320,400 บาท (สามแสน-       

สองหม่ืนส่ีรอยบาทถวน) (สํานักปลัดเทศบาล)  ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอ
หรือไม 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  เห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึน 
    เห็นชอบ  จาํนวน  11  คะแนนเสียง 
    1. นายสมปอง งามเสง่ียม 
    2. นายถนอม  ยินด ี
       3. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม 
       4. นายศุภกร แสงพงษพิทยา 
          5. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 

  6. นายสายัณห  รุงเรือง 
       7. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 
          8. นายสาธิต  หิรัญรักษ 
          9. นายสุทธิ  ตังสวานิช 
       10. นายแกวกาว  ถนอมวงศ 
       11. นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป 
  - มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  ไมเห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึน 
    ไมเห็นชอบ  จํานวน    -    คะแนนเสียง 

   - มีสมาชิกสภาเทศบาล  งดออกเสียง  จํานวน  -   คน 
              มติท่ีประชุม... 
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มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ อนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2565   
เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ จํานวน 3 รายการ รวมเปน
เงิน 320,400 บาท (สามแสนสองหม่ืนส่ีรอยบาทถวน) (สํานักปลัดเทศบาล)   

          เห็นชอบ  จํานวน    11   คะแนนเสียง  
ไมเห็นชอบ  จํานวน     - คะแนนเสียง 
งดออกเสียง  จํานวน     -  คน  

     ไมมา (ย่ืนใบลา)  จํานวน     1  คน (นายลิขิต  คมทา) 

นายสมปอง  งามเสง่ียม  ตอไป ระเบียบวาระท่ี 8 ขอเชิญทานประธานสภาเทศบาลข้ึนทําหนาท่ีครับ 
รองประธานสภาเทศบาล              
(ทําหนาท่ีแทนประธานสภาเทศบาล) 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี 8  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป 2565  
ประธานสภาเทศบาล เ พ่ื อ ไป ตั้ งจ าย เป น รายการ ให ม  ใน ห มวด ค า ท่ี ดิ น แล ะ ส่ิ งก อ ส ร า ง                

จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 80,700.- บาท (แปดหม่ืนเจ็ดรอยบาทถวน) 
(กองการประปา)  ขอเชิญนายกเทศมนตรี ครับ 

นายสันติชัย  ตังสวานิช  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 

นายกเทศมนตรี เรื่อง     ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายงบประมาณประจําป 2565 เพ่ือไป 
ตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง จํานวน 1 รายการ 
งบประมาณ 80,700.- บาท (แปดหม่ืนเจ็ดรอยบาทถวน)  
(กองการประปา) 

เรียน   ประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

ดวยนายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง มีความจําเปนตองเสนอญัตติ    
เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง โอนงบประมาณเพ่ือต้ังจาย
รายการใหม ในแผนงานการพาณิชย งานกิจการประปา หมวดคาท่ีดินและ
สิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค จํานวน 1 รายการ โดยมี
หลักการและเหตุผล ดังนี้ 

     หลักการ 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2563 หมวด 4 ขอ 27 “การโอนเงินงบประมาณ
รายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน” 

     เหตุผล 

 ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับเพ่ิมเติม ครั้งท่ี 15 
หนาท่ี 2 ลําดับท่ี 2 กองการประปามีความประสงคจัดทําโครงการเสริมแรงดัน
น้ําประปา ถนนมาบใหญ (ชุมชนมาบใหญและชุมชนหนองแตงโม) เพ่ือเสริมแรงดัน
น้ําประปา สําหรับใหประชาชนไดใชน้ําในการอุปโภค – บริโภคไดมีประสิทธิภาพ 
 
           ยิ่งข้ึน ... 
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ยิ่งข้ึน จํานวน 80,700 บาท เพ่ือเสริมแรงดันน้ําประปา ถนนมาบใหม (ชุมชน
มาบใหญและชุมชนหนองแตงโม) สําหรับใหประชาชนไดใชน้ําในการอุปโภค - 
บริโภค โดยการดันลอดและวางทอขามถนนมาบใหญ จากทอเมนฝงทิศตะวันออก
ไปเชื่อมกับทอเมนฝงทิศตะวันตก บริเวณกอนแยกเขาซอยสายหนองปรือ โดยใช
ทอ HDPE ø 110 มม. PN 10 CLASS 100 ความยาวไมนอยกวา 14 เมตร 
พรอมอุปกรณ ใหประชาชนไดใชน้ํา ในการอุปโภค – บริโภคไดมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 
 คณะผูบริหารไดพิจารณาแลว  เห็นวามีความจําเปนตองขออนุมัติโอน
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2565 เพ่ือนําไปตั้งจายเปนรายการใหม 
ในหมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง จํานวน 1 รายการ ดังนี้ 

     โอนเพ่ิม  (เพ่ือไปตั้งจายรายการใหม) 
     แผนงานการพาณิชย 
     งานกิจการประปา 
     หมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
     ประเภทคากอสรางสาธารณูปโภค 

 - เพ่ือจายเปนคากอสรางโครงการเสริมแรงดันน้ําประปา ถนนมาบใหญ 
(ชุมชนมาบใหญและชุมชนหนองแตงโม) เพ่ือเสริมแรงดันน้ําประปา สําหรับให
ประชาชนไดใชน้ําในการอุปโภค – บริโภคไดมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน จํานวน 
80,700 บาท โดยการดันลอดและวางทอขามถนนมาบใหญจากทอเมน             
ฝงทิศตะวันออกไปเชื่อมกับทอเมนฝงทิศตะวันตก บริเวณกอนแยกเขาซอย       
สายหนองปรือ โดยใชทอ HDPE ø 110 มม. PN 10 CLASS 100 ความยาว     
ไมนอยกวา 14 เมตร พรอมอุปกรณ 
 - เปนไปตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพ่ิมเติม มาตรา 51 
(1) ใหมีน้ําสะอาด หรือการประปา 
 - ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 – 2565 แกไขเพ่ิมเติม     
ครั้งท่ี 15 หนาท่ี 2  ลําดับท่ี 2 
       รวมโอนเพ่ิมท้ังส้ิน 80,700.- บาท (แปดหม่ืนเจ็ดรอยบาทถวน) 

โอนลด 
     แผนงานการพาณิชย 
     งานกิจการประปา 
     งบบุคลากร 
     หมวดเงินเดือน 
     ประเภทคาจางลูกจางประจํา 

งบประมาณตั้งไว 213,300 บาท ซ่ึงปจจุบันคงเหลือ 101,793.55.- 
บาท เหลือเพียงพอแกการเบิกจายไดตลอดป จึงขอโอนลดในครั้งนี้  จํานวน 
80,700.- บาท เพ่ือไปตั้งจายรายการใหม ในแผนงาน/งานเดียวกัน หมวดคา   
 

           ท่ีดิน ... 
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ท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการเสริมแรงดัน
น้ําประปา ถนนมาบใหญ  (ชุมชนมาบใหญและชุมชนหนองแตงโม) จํานวน 
80,700.- บาท 

       รวมโอนลดท้ังส้ิน 80,700.- บาท (แปดหม่ืนเจ็ดรอยบาทถวน) 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา นําเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตําบล
เมืองแกลง เพ่ือพิจารณาอนุมัติใหโอนลดงบประมาณรายจายประจําป 2565 และ
ตั้งจายเปนรายการใหม หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสราง          
สิ่งสาธารณูปโภค โครงการเสริมแรงดันน้ําประปา ถนนมาบใหญ (ชุมชนมาบใหญ
และชุมชนหนองแตงโม) จํานวน 1 รายการ เปนเงินรวม 80 ,700.- บาท      
(แปดหม่ืนเจ็ดรอยบาทถวน) ตามระเบียบฯ ขอ 27 ดังกลาวขางตนตอไป 

               ขอแสดงความนับถือ 

       สันติชัย  ตังสวานิช 

            (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 

         นายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีสมาชิกสภาเทศบาล ทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืน หรือไม (ไมมี)  
ประธานสภาเทศบาล ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาเทศบาล ตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาเทศบาล ท่ีอยูใน

ท่ีประชุม วาครบองคประชุมตามระเบียบฯ หรือไม 
นางกานดา  นามสงา  เรียน  ประธานสภาท่ีเคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล  ไดตรวจสอบจํานวนสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมแลว มี จํานวน 10 ทาน 

ครบองคประชุม ตามขอ 76 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ตอไป จะขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาล  เห็นชอบ  อนุมัติโอนงบประมาณรายจาย 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณประจําป 2565 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาท่ีดิน

และส่ิงกอสราง จํานวน 1 รายการ งบประมาณ 80,700.- บาท (แปดหม่ืน
เจ็ดรอยบาทถวน) (กองการประปา)  ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอหรือไม 

 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  เห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึน 
    เห็นชอบ  จํานวน  10  คะแนนเสียง 
    1. นายสมปอง งามเสง่ียม 
    2. นายถนอม  ยินด ี
       3. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม 
       4. นายศุภกร แสงพงษพิทยา 
          5. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 
       6. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 
          8. นายสุทธิ  ตังสวานิช 
       9. นายแกวกาว  ถนอมวงศ 
       10. นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป 
                 มีสมาชิก ... 
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  - มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  ไมเห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึน 
    ไมเห็นชอบ  จํานวน    -    คะแนนเสียง 

   - มีสมาชิกสภาเทศบาล  งดออกเสียง  จํานวน  -   คน 

- มีสมาชิกสภาเทศบาล  ไมอยูในท่ีประชุม จํานวน   1   คน 

    1.นายสายัณห  รุงเรือง  

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญทาน สท.ศุภกร  แสงพงษพิทยา ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายศุภกร  แสงพงษพิทยา เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติครับ 

สมาชิกสภาเทศบาล ในญัตตินี้ผมอยากใหทานประธานไดขานอีกครั้งหนึ่งครับวาใครเห็นชอบหรือ      

ไมเห็นชอบอยางไรบาง ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป สรุปมีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบ ขอเชิญยกมือครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

- มีสมาชิกสภาเทศบาล  เห็นชอบ  จํานวน  11  คะแนนเสียง 
    1. นายสมปอง งามเสง่ียม 
    2. นายถนอม  ยินด ี
       3. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม 
       4. นายศุภกร แสงพงษพิทยา 
          5. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 

  6. นายสายัณห  รุงเรือง 
       7. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 
          8. นายสาธิต  หิรัญรักษ 
          9. นายสุทธิ  ตังสวานิช 
       10. นายแกวกาว  ถนอมวงศ 
       11. นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป 
  - มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  ไมเห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึน 
    ไมเห็นชอบ  จํานวน    -    คะแนนเสียง 

   - มีสมาชิกสภาเทศบาล  งดออกเสียง  จํานวน  -   คน 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ อนุมัติโอนงบประมาณรายจายงบประมาณประจําป 
2565 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง จํานวน 
1 รายการ งบประมาณ 80 ,700.- บาท (แปดหม่ืนเจ็ดรอยบาทถวน)        
(กองการประปา)    

     เห็นชอบ  จํานวน    11   คะแนนเสียง  
ไมเห็นชอบ  จํานวน     - คะแนนเสียง 
งดออกเสียง  จํานวน     -  คน  

     ไมมา (ย่ืนใบลา)  จํานวน     1  คน (นายลิขิต  คมทา) 

               นายเกรียงไกร ... 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี 9  เรื่อง  ญัตติขอความเห็นกรณีการขยายถนนสุขุมวิทเปน  
ประธานสภาเทศบาล 4 เลน พรอมทอระบายน้ํา ตั้งแตสะพานดําถึงแยกไฟแดงโพธิ์ทอง                

(กองยุทธศาสตรและงบประมาณ)  ขอเชิญนายกเทศมนตรี ครับ 

นายสันติชัย  ตังสวานิช  เรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี เรื่อง     ญัตติขอความเห็นกรณีการขยายถนนสุขุมวิทเปน 4 เลน พรอมทอระบายน้ํา 

ตั้งแตสะพานดําถึงแยกไฟแดงโพธิ์ทอง (กองยุทธศาสตรและงบประมาณ) 
เรียน   ประธานสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

ดวยนายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง มีความจําเปนตองเสนอญัตติ      
ขอความเห็นกรณีการขยายถนนสุขุมวิทเปน 4 เลน พรอมทอระบายน้ํา ตั้งแต
สะพานดําถึงแยกไฟแดงโพธิ์ทอง โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ 

     หลักการ 
 ดวยปจจุบันสภาพถนนสุขุมวิท ตั้งแตสะพานดําถึงแยกโพธิ์ทอง เปนถนน
แอสฟลทติกคอนกรีต เปนการจราจร 2 เลน ซ่ึงเปนเสนทางท่ีใชในการสัญจรจาก
จังหวัดชลบุรีผานไปจังหวัดจันทบุรีและจากจังหวัดจันทบุรีผานไปจังหวัดชลบุรีและ
จังหวัดระยอง ซ่ึงมีประชาชนใชสัญจรไป-มา เปนจํานวนมาก และในชวงเทศกาล
จะมีการใชรถในเสนทางดังกลาวฯ เปนจํานวนมากเชนกัน ทําใหการจราจรติดขัด 
การสัญจรไป-มา ไมสะดวก หากมีการขยายเลนจราจรเปน 4 เลน จะชวยลด
ปญหาการจราจรติดขัด รถสัญจรไป-มา ไดสะดวกมากยิ่งข้ึน 

     เหตุผล 
 เทศบาลตําบลเมืองแกลง  จึงไดลงพ้ืนท่ีตรวจสอบถนนสุขุมวิท ตั้งแต
สะพานดํา ถึงแยกโพธิ์ทอง ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

       1. หลักกิโลเมตรท่ี กม.269+227 - กม.ท่ี 270+417 
       2. ระยะความยาว 1.190 กิโลเมตร 

 3. ขยายผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตยานชุมชนพรอมทอระบายน้ํา 
ทางเทา ไฟฟาแสงสวาง อุปกรณอํานวยความปลอดภัย กวางขางละ 15.00 เมตร 
ดานซายทางและดานขวาทาง 

 ท้ังนี้ ไดแนบภาพถายมาพรอมนี้ 

จึงเรียนเสนอสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง เพ่ือขอความเห็นเพ่ือรวบรวม
ขอมูลสงใหแขวงการทางระยองหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหการสนับสนุน
งบประมาณในการขยายผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตยานชุมชน เปน 4 เลน 
พรอมทอระบายน้ํา ทางเทา ไฟฟาแสงสวาง อุปกรณอํานวยความปลอดภัย     
กวางขางละ 15.00 เมตร ดานซายทางและดานขวาทาง ตอไป 

               ขอแสดงความนับถือ 
       สันติชัย  ตังสวานิช 
            (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 
         นายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง 

               แนบภาพถาย ... 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล เสนอความเห็น  
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ สท.ศุภกร แสงพงษพิทยา ครับ 
นายศุภกร  แสงพงษพิทยา เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล ในญัตติท่ีคณะผูบริหารเสนอผานทานประธานสภามาขอความคิดเห็นของสภา

เทศบาล คือ ตอนนี้ผมกําลังสงสัยอยูครับ ท่ีเริ่มจากสะพานดํา คือ สะพานดํา
จะตองมีการขยายดวยหรือไมครับ ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญนายกเทศมนตรีครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
นายสันติชัย  ตังสวานิช เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี ตองมีการขยายครับ อันนี้อยูในรูปแบบของแขวงการทางท่ีจะมาออกแบบ 

เพราะวายังมีรายละเอียดเพ่ิมเติมเปนรายยอยอีกพอสมควรครับ เม่ือญัตตินี้ผาน
สภาแลว ทางคณะผูบริหารก็จะนําญัตตินี้ยื่นใหกับแขวงการเพ่ือใหเรงดําเนินการ
ในสวนนี้ และแขวงการทางก็จะมาออกแบบ และจะมีปญหาปลีกยอย คือ ในเรื่อง
ของการท่ีบริษัทท่ีปรึกษาไดเคยมาสํารวจในเรื่องของการออกแบบแลว ก็มีการ   
ถกกันในเรื่องของเปนเกาะขางหรือวาเกาะสีหรืออีกภาษาหนึ่งเขาเรียกเกาะยก   
อันนี้ก็จะตองมาคุยกันอีก เม่ือทานสมาชิกพูดมาแลวก็อยากจะเชิญวา พรุงนี้
ผู อํานวยการแขวงของระยองจะมาเยี่ยมท่ีเทศบาลในชวงเวลา 11.00 น.         
ขอเรียนเชิญมาพบปะกับผูอํานวยการแขวงท่ีไดมาเยี่ยมเยียนเราในวันพรุงนี้ดวย
นะครับ อาจจะมีประเด็นอ่ืน ๆ อีก ผมไมรูวาจะมีการพูดถึงในเรื่องของสาย
บายพาสหรือไม และในเรื่องของแยกสหกรณหรือไม  ก็ขอเรียนเชิญทุกทานดวย 
ในวันพรุงนี้ 11.00 น. ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีผูใดจะเสนอความเห็นเพ่ิมเติมไหมครับ  
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ สท.เทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล ครับ 
นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล เรียนประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ   
สมาชิกสภาเทศบาล กระผม นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล ในญัตติของการท่ีวาจะขยายเขตสุขุมวิท

จากสะพานดําไปสูทางแยกโพธิ์ทอง โดยสวนตัวผมเห็นดวยนะครับ เพราะวาจะ
เปนการทําเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของเมือง โดยเฉพาะเทศบาลตําบล       
เมืองแกลงของเรา แต ท้ังนี้ ท้ั งนั้ นผมก็มีความเปนหวงอยู  2  ประเด็น คือ            
1.เรื่องระบบ ขอใหเนนย้ําเรื่องระบบการระบายน้ํา 2.เรื่องระบบแสงสวาง    
เพราะเทาท่ีตัวผมเองประสบมาจากเสนสุขุมวิทจากแยกไฟแดงภิบาลญาติสูแยก  
ไฟแดงหมอเปลี่ยนสองเรื่องนี้เปนเรื่องท่ีเรามีการพูดคุยอยูเสมอ ดังนั้น ในเม่ือจะมี
เสนใหมมาผมอยากใหคณะผูบริหารท้ังของแขวงและทางเทศบาลรวมหารือรวมกัน
นะครับ เพ่ือหาทางปองกันปญหานี้และพัฒนาเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของเมือง 
ขอบคุณครับ 

       

              นายเกรียงไกร ... 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีผูใดจะเสนอความเห็นบางไหมครับ  
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญนายกเทศมนตรี 
นายสันติชัย  ตังสวานิช เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี ดีใจดวยนะครับ ท่ีจะไดชวยกันคิด ชวยกันมองภาพของเมืองในการท่ีจะพัฒนาใน

เรื่องของการรองรับแผนท่ีมาเยือนนะครับ เพราะวาจะทําใหถนนเสนสุขุมวิทชวงท่ี
เราพูดถึงใหกวางและใหเปนท่ีนาสัญจร และก็เขามาในตลาดเรา เพราะวาเรามี
บายพาสรถก็ไปวิ่งออกทางนูนกันมาก ทําใหบานเมืองเราก็อาจจะเงียบไปหนอย    
แตเราก็ตองพยายามทําใหเปนสิ่งท่ีนาสัญจร และขอเพ่ิมเติมอีกวา ท่ีเม่ือสักครู 
ทานสมาชิกสอบถามสะพาน ยังมีสะพานท่ีหนาไทยประกันอีก ตรงนั้นก็อาจจะ
ยกเลิก ตามท่ีไดสํารวจมานะครับ ท่ีบริษัทท่ีปรึกษาไดมาออกแบบในเรื่องของ
สะพานชวงนั้นดวย ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญ สท.ศุภกร แสงพงษพิทยา ครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
นายศุภกร  แสงพงษพิทยา เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล ตองขอบคุณทานผูบริหารท่ีเชิญชวนใหมาเขารวมในวันพรุงนี้นะครับ ในการ

ประชุมของแขวงการทางพรุงนี้รอบบายนะครับ คือ พอดีไดรับคํารองเรียนจาก
ชาวบานมาพอสมควรครับ แตพอทราบวาไมใชอํานาจหนาท่ีของเราในสวนของ
ทางยูเทิรน ขามสะพานก็นาจะประสบปญหาบาง คือ เวลาเราจะยูเทิรนกลับมา
ทางแมคโดนัล คือ ชองขวาสุดจะไมมีเลนหลบ พอเวลารถท่ีมาจากตางจังหวัดเขาก็
จะไมรูวาเลนนี้เปนเลนรอเลี้ยวนะครับ เดี๋ยวพรุงนี้ผมก็จะไดเขามาพูดคุยกับ   
หมวดการทางเหมือนกันครับ ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีผูใดจะเสนอเพ่ิมเติมไหมครับ เม่ือไมมี ผมขออนุญาตเสนอเหมือนกันนะครับ 
ประธานสภาเทศบาล ในฐานะสมาชิกสภาเทศบาล ฝากไปถึงคณะผูบริหารเสนนี้ผมวาเดี๋ยวนี้เจริญมาก

ข้ึนแลวนะครับ มีแมคโตนัล โลตัส และมีรานอาหาร รานกาแฟ ท่ีนักทองเท่ียวชอบ   
มาพัก ขออนุญาตเอยชื่อ รานชิม นะครับ เสนนี้พอดีเลย ทีนี้ผมวาการจราจรบางที
เราตองมาจากบายพาสเขาแยกตลาดภิบาลและเลี้ยวซายตองไปยูเทิรนนูนถึงแยก
โพธิ์ทอง ผมอยากใหระบบการจราจร สัญลักษณการจราจรชัดเจน ใหตีเสนให
ชัดเจน ฝากทานผูบริหารดวยนะครับ และยิ่งเวลากลางคืนแสงสวางไมคอยสวาง
เลย ผมฝากถึงระบบแสงสวางดวยนะครับ ขอบคุณครับ มีผูใดจะเสนออีกไหมครับ 
ขอเชิญทาน สท.สมปอง งามเสง่ียม ครับ 

นายสมปอง  งามเสง่ียม เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
รองประธานสภาเทศบาล ตามท่ีเรามีญัตติท่ีจะเห็นชอบท่ีจะขยายถนนเสนนี้นะครับ คงจะเปนถนนแปดเลน   

คงจะกวางใหเต็มพ้ืนท่ีของถนนตามเขตเสาไฟฟานะครับ ท่ีทานนายกฯ ไดพูดถึง
สะพานตรงไทยประกัน พอดีผมจะถามอยูเหมือนกัน พอดีตรงนั้นคงใชไมไดแลว 
ไมมีน้ําท่ีจะไหลออกไปนูนแลว แตวาพอขางลางออกไปจากสะพานลงไปยังมีน้ําอยู  
แตวาน้ําท่ีไหลมาจากหลังไทยประกันยังมีไหม ถามันยังมีอีกคงจะติดไดหรือไมได 
 
           อันนี้ ... 
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อันนี้ก็ตองดูกันตองคุยกันในวันพรุงนี้ ก็เห็นดวยนะครับ เพราะวาตามหัวเมือง   
เล็ก ๆ เชน หนองกันเกรา วังจันทร เขาสวยงามถนนเต็มหมดแลว เหลือของเราคง
จะไดรับการพัฒนาตอไปครับ ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีสมาชิกสภาเทศบาล ทานใดเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม  ถาไมมี ขอสรุปวาท่ีประชุม 
ประธานสภาเทศบาล เห็นดวยกับนายกเทศมนตรี กรณีการขยายถนนสุขุมวิทเปน 4 เลน พรอม      

ทอระบายน้ํา ตั้งแตสะพานดําถึงแยกไฟแดงโพธิ์ทอง  โดยรวบรวมขอมูลสงให 
แขวงการทางระยองหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหการสนับสนุนงบประมาณ   
ในการขยายผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตยานชุมชน เปน 4 เลน พรอมทอ
ระบายน้ํา ทางเทา ไฟฟาแสงสวาง อุปกรณอํานวยความปลอดภัยกวางขางละ   
15.00 เมตร ดานซายทางและดานขวาทาง ตอไป 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี 10  เรื่องอ่ืน ๆ  
ประธานสภาเทศบาล มีทานใดจะเสนอความเห็นบางไหมครับ ขอเชิญทานนายกเทศมนตรีครับ 
นายสันติชัย  ตังสวานิช เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติครับ 
นายกเทศมนตรี ในระเบียบวาระท่ี 10 เรื่องอ่ืน ๆ ก็อยากจะประชาสัมพันธเชิญชวน อยากจะพูด

ถึงระเบียบวาระท่ี 9 ท่ีผานมานิดหนึ่ง จะขอเรียนเชิญพรุงนี้ใหทานสมาชิกไดมา
พบกับผูอํานวยการแขวงการทางระยอง คือ อาจจะไมใชเฉพาะแคท่ีเม่ือสักครูญัตติ
ตามระเบียบวาระท่ี 9 วาแคนี้ อาจจะไปเปนถึงสุดเขตเลยก็ไดในเรื่องของการท่ีจะ
ไปถึงดอนมะกอก เพ่ือท่ีรองรับบายพาสท่ีออกมา เพ่ือใหไปถึงดอนมะกอกนะครับ
ในสวนนี้เปนสวนหนึ่ง และในสวนของท่ีทุกวันนี้ท่ีมีชาวบานเดือดรอน คือ แถวราน
กวยเตี๋ยวเปดท่ีโพธิ์ทอง ในสวนนั้นท่ีไมมีทอระบายน้ํา เขาตองเสียคาใชจายในการ
เอารถดูดสิ่งปฏิกูลไปดูดในบอพักเขาอาทิตยละครั้ง ในสวนนี้ขอเชิญชวนใหสมาชิก
มาพูดคุยดวย เพราะประชาชนท่ีทํามาหากินก็มีความเดือดรอนในเรื่องของ        
ทอระบายน้ําขางสุขุมวิทแถวโพธิ์ทองหรือวาสี่แยกโพธิ์ทองท้ังฝงตรงขาม คือ     
ทางปมและรานกาแฟดวย ท้ังสองขางท่ียังขาดอยู อยูตรงสี่แยกแตวาถาถัดไปเลย
ไปทางโรงพยาบาลแกลงก็จะมีทอระบายน้ําอยูก็ฝากไวนะครับ พรุงนี้บายโมงครึ่งก็
จะมีกรมโยธาธิการจะมาพูดคุยในเรื่องของผังเมือง เปนผังเมืองท่ีเราเคยไดพูดกัน 
ในเรื่องของผังเมืองรวมของอําเภอแกลง ก็จะมีกรมโยธาธิการมาใชหองประชุม 
แหงนี้  และก็มีหลายทองท่ี ท่ีไดยื่นเรื่องไปในเรื่องของการคัดคานหรืออะไร            
ก็ขอเชิญชวนดวยในวันพรุงนี้ชวงบาย ณ หองประชุมแหงนี้ ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีสมาชิกทานใดจะเสนอความเห็นบางหรือไมครับ  
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ สท.เทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล ครับ 
นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ  
สมาชิกสภาเทศบาล ระหวางท่ีมีการซอมไมค ผมขออนุญาตข้ึนแทนกอนเลยนะครับ ผมมีเรื่องหารืออยู

สองประเด็นครับ ประเด็นแรก สวนตัวผมเองมีความเปนหวงเรื่องกรอบการจาง
งานตาง ๆ ของกองตาง ๆ ในเทศบาลเรา เพราะเทาท่ีขอมูลท่ีผมพอทราบมา 
เจาหนาท่ีพนักงานเราก็มีออกและมีเขามา ทีนี้มันสัมพันธกันหรือเปลาเปนสิ่งท่ีผม 
 
            กังวล ... 



 
~ 42 ~ 

 

กังวลคือ กลัววาพนักงานหรือเจาหนาท่ีจะไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน ตรงนี้ฝาก
ทานประธานไปถึงทานผูบริหารใหชวยหารือทางออกกับกองตาง ๆ วามีปญหา
อะไร เพียงพอหรือไม หรือติดปญหาดานใดบางอันนี้เรื่องแรกนะครับ สวนเรื่องท่ี
สองสืบเนื่องจากในวาระอ่ืน ๆ ของการประชุมเม่ือเดือนกุมภาพันธท่ีแลวท่ีผมมีการ
สอบถามเก่ียวกับเรื่องตนไมทางเขาสนามกีฬาของเรา จากเดือนกุมภาพันธจน
มาถึง ณ วันนี้ เดือนพฤษภาคม ก็มีเหตุการณเพ่ิมเติมคือ ผมไดรับแจงมาทาง     
ปากเปลาจากผูไปใชบริการและประชาชนในชุมชนโพธิ์เงินและโพธิ์ทองไดแจงวา 
ขณะนี้ในหนามรสุมมีลมและฝนแรงเกิดประเด็นคือ ก่ิงไมสาขาเริ่มรวงลงมาสูถนน 
ณ ปจจุบันนี้ยังโชคดีท่ียังไมไปโดนรถหรือโดนประชาชน ตรงนี้ผมอยากจะเสนอวา 
ฝากไปถึงคณะผูบริหารแลวกันครับ ชวยทบทวนวิธีการการแกปญหาหรือแกไข 
แลวจะรบกวนอีกอยางหนึ่งคือ ฝากทางทานปลัดเทศบาลทําหนังสือชี้แจงฝากทาน
ประธานสภามายังสมาชิกทุกทานเพ่ือใหกลับไปชี้แจงกับประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับ
ทราบวามีวิธี แนวทางการแกไขอยางไร หรือถาแกไขไมไดพวกผมก็จะไดไปชี้แจง
ตอประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับทราบตอไป ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีสมาชิกทานใดจะเสนอความเห็นอยางอ่ืนอีกไหมครับ  
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ สท.สมปอง  งามเสง่ียม ครับ 
นายสมปอง  งามเสง่ียม กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ  
รองประธานสภาเทศบาล กระผม นายสมปอง งามเสง่ียม สมาชิกสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง ในวาระ    

อ่ืน ๆ ตามท่ีสมาชิกและผูบริหารไดเล็งเห็นถึงความเดือดรอนเก่ียวกับเรื่องเครื่องไม
เครื่องมือของกองตาง ๆ ท่ียังไมเพียงพอจากการดําเนินงานใหทันทวงทีทวงเวลา 
ผมมีอยูสามเรื่องนะครับทานประธาน เรื่องแรกเก่ียวกับงานบริการของงานปองกัน
และงานกองชาง เก่ียวกับเครื่องมือท่ีใชอยูทุกวันนี้ เชน รถแม็คโคร ซ่ึงตอนนี้เปน
หนาฝนน้ําจะขังจะอุดตันตรงไหนยังไง แม็คโครตอนนี้เรามีอยูคันเดียวก็ไมเพียงพอ 
เวลากองชางจะใชหรือปองกันจะใชมันไมทันตอเหตุการณ ทีนี้ถาเปนไปไดก็
อยากจะขอเพ่ิมอีกสักหนึ่งตัวเพ่ือความคลองตัวในการดําเนินงานของกองชาง และ
หนวยปองกันของดับเพลิง เพราะเวลาใครมีงานดวนมีเรื่องดวนตองคอยแม็คโคร
กันซ่ึงมีอยูหนึ่งตัว และรถตัดหญาตรงนี้เรามีเปนรถไถเล็ก แตวาการตัดหญามัน
ไมไดประสิทธิภาพ เพราะวาจะลงไปลึกหนอยก็ไมไดนะครับ เพราะวารถมันเปนรถ
แบบใชหางมีหางตัดใบมีด แตถาจะไดจริง ๆ ท่ีตัดไดสวยงามและเกลี้ยงจริง ๆ คือ 
รถท่ีมีแขนออน เปนรถตัดหญาแขนออน จะตัดไดสวยงามเขาไดทุกซอกทุกมุม    
อันนี้จะมีประสิทธิภาพมาก และบานเมืองเราจะแลดูสวยงามนะครับ อีกเรื่องหนึ่ง
เก่ียวกับผักตบชวา เม่ือสองสามวันนี้ทานนายอําเภอทานไดมาแจกเครื่องใชไฟฟา
ใหกับผูท่ีประสบเรื่องไฟไหมเม่ือเดือนท่ีแลวนะครับ ก็ไดไปดูงานเรื่องลํารางท่ีมี
ผักตบชวาและหญาปกคลุมหนาแนน ไดไปดูท่ีลํารางชากโรงหีบ บานเอ้ืออาทร 
แหลมยาง และคลองคึกฤทธิ์ ทางทานนายอําเภอก็มีความตระหนักในเรื่องนี้มาก 
เพราะวาเปนนโยบายของทางจังหวัดท่ีจะตองขุดลอกในลํารางท่ีมีผักตบชวา 
เพราะวาเดี๋ยวน้ําก็จะมาอีกแลว น้ําทวม อันนี้ก็คงจะไดดําเนินการตอ ๆ ไปนะครับ  
 
          และอยูชุมชน ... 
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และอยูชุมชนไหนจะไดประสานและสนับสนุนดวยนะครับ ขอใหทางชุมชนไดมี
สวนรวมดวยนะครับ และเรื่องท่ีสามคือ เรื่องโรงฆาสัตว ผมและสมาชิกหรือคนอ่ืน
ท่ีมีความกระทบก็ดีใจไดผูบริหารชุดนี้ ก็ไดดําเนินการเรื่องโรงฆาสัตวมาเปน
ตามลําดับนะครับ ก็ถึงข้ันไหนแลวอะไรแลวผมก็ติดตามอยูตลอด ก็ดีใจนะครับ
ท่ีวา ผูบริหาร สมาชิก และเจาหนาท่ีไดดําเนินการมาเรื่อย ๆ แตถึงขณะนี้อยากจะ
ทราบวามาถึงขนาดไหนแลวครับ ขอแจงเพียงแคนี้กอน ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญนายกเทศมนตรีครับ  
ประธานสภาเทศบาล  
นายสันติชัย  ตังสวานิช เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติครับ  
นายกเทศมนตรี ตองขอขอบคุณท่ีสมาชิกเปนหวง ในเรื่องของบุคลากรหรือคนท่ีทํางาน จริง ๆ แลว

ตอนนี้ยอมรับวาเทศบาลขาดคน ท้ังพนักงาน ท้ังขาราชการ ท่ีชัด ๆ เลยก็คือ 
เจาหนาท่ีพัสดุ คือ จริง ๆ แลวตอนนี้เทศบาลไมมีเลย ในตําแหนงพัสดุโดยตรง 
เม่ือวานก็มีไปประชุมท่ีศูนยราชการ สายนี้ก็คงจะยาก ตองจับแพะชนแกะ ชวย ๆ 
กันไปกอนในสวนนี้ ก็จะเปนสายอ่ืนซะสวนมาก ตองวากันไปตามท่ีเราจะชวยกัน
ได ก็ขอรองใหเจาหนาท่ีบางทานท่ีพอท่ีจะทําไดก็ใหมาชวย ในเรื่องของการท่ีเรา
ขาดบุคลากรก็มีหลายกอง ในสวนนี้ก็จะพยายามนะครับ ตองขอขอบคุณเจาหนาท่ี
ดวย ขาราชการท่ีชวยกันพยุงในเรื่องของการจัดซ้ือจัดจางหรือการทํางานเก่ียวกับ
พัสดุตรงนี้ใหอยูรอด ใชคํานี้เลยวาใหอยูรอด ในเรื่องท่ีทานสมาชิกพูด ในเรื่องของ
ถนนทางเขาสนามกีฬา เรื่องตนไม ก็เขาใจนะครับ เพราะวาเม่ือปลูกไปแลวก็เปน
เรื่องภาระของเมือง เม่ือตนไมเติบโตข้ึนมาเราก็ตองดูแล ในสวนนี้ก็จะตองทําตอไป
ก็คือ ในเรื่องของเราจะตองไปตัดก่ิงออกบาง ในเรื่องของถนนเสนนี้ เพราะวาก่ิง 
มันมาก เพราะวาตอนนี้ฝนตก ทําใหดินชุมชื้น รากมันก็อยูกับดินนิ่ม ๆ ถามีลมมา
ชวงนี้ก็อันตรายนะครับ เม่ือวานตนยางก็ลมอยูท่ีขางบานผมเหมือนกัน ลมทับ
ออฟฟศเลย ก็ยังไมไดเอาออก เพราะยังงงอยูเหมือนกันวามันลมขนาดนั้นและอยู
ทอนริมดวยก็เลยลมทับลงมา ก็เปนหวงในเรื่องของถนนทางเขาสนามกีฬา ในเรื่อง
ของรากไมและเรื่องของก่ิงไมดวย เรื่องรากไมก็คงจะทําเหมือนเดิมคือไปเจาะตัด
ถนนและถากรากออกและปูไปใหม ท่ีเม่ือสักครูญัตติท่ีไดนําเสนอซ้ือเครื่องตัด
คอนกรีตหรือตัดแอสฟลทติกมา เพ่ือจะชวยในเรื่องของการทํางานตรงนี้ใหเร็วข้ึน
นะครับ  ถ าเกิด ใน เรื่อ งของท่ีท านสมาชิก พูด  ใน เรื่องของเครื่องมือ ก็ คือ           
กําลังดําเนินการอยูนะครับ ก็ขออนุญาตสภาดวย ก็คือในเรื่องของแม็คโคร เราก็ตั้ง
งบไวแลวท่ีจะซ้ืออีกคันหนึ่งใหมันใหญกวา เพ่ือใหทํางานท่ีกวางใหมันเร็วข้ึน        
ก็อยูในชวงของการดําเนินงานอยูนะครับ ในเรื่องของโรงฆาสัตว เม่ือวานก็ได
ประชุมกันในชวงบายแบบก็ใกลจะเสร็จแลว ก็ยังขาดอีกนิดหนอย ท่ีเม่ือวานก็นั่ง
ประชุมกันก็สรุปแลววาตรงนี้จะเอายังไง หรือตกลงจะยกสูงตามท่ีไปดูหรือไม 
เพราะวามันมีโรงฆาสัตวเจาของกับผูจัดการและหัวหนางานก็ไดทวงมาในเรื่องของ
การท่ีเขาประสบปญหามา ก็คือในเรื่องของเขาบอกวาใหทําข้ึนยกพ้ืนสูงมา     
อยางนอยเมตรยี่สิบเพ่ือท่ีจะดูแลในเรื่องของน้ําเสียหรือของเสียท่ีไหลลงไป       
 
           นอกเสียจาก ... 
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นอกเสียจากมีการซอมบํารุงหรือวาการดูแลยาก เพราะฉะนั้นก็ขอใหยกข้ึนมาสูง 
แตเม่ือวานก็ไดคุยกันแลว ถาจะยกสูงตองใชงบประมาณเพ่ิมอีกหลายลาน ถึงสาม
สี่ลานบาท ถาเปนอยางนั้นคือเราก็ไมเอา ก็เปลี่ยนมาเปนวาเราจะใชพ้ืนเสมอกับ
พ้ืนเดิมและก็ใชในเรื่องของการระบายน้ําเสียออก โดยการใชเปดทํารางฝงอยู     
แตวาใชเปดเอาเปนสแตนเลส ถามีปญหาเราก็เปดฝาและทําความสะอาด ในสวนนี้
ก็จะชวยลดงบประมาณไปไดหลายลานนะครับ ถาไปยกสูงแลวจะตองมีคานหกสิบ
เซ็นตอยางนี้มันทําใหการเขาไปบํารุงรักษา ดูแลรักษา หรือซอมบํารุงมีปญหา
ข้ึนมาอีก ก็เลยวาจะใชรูปแบบท่ีเม่ือสักครูผมไดพูดไป คือ ในเรื่องของทอน้ําเสีย
หรือรางน้ําเสียก็เปนสแตนเลสและสามารถเปดขางบนไดในสวนนี้ จะไดในเรื่อง
ของเซฟงบประมาณไปไดมากพอสมควร และในเรื่องของรูปแบบเม่ือมันอยูไมมีใต
ถุนขางลางก็จะทําใหในเรื่องของการทํางานสะดวกเพ่ิมข้ึนในสวนนี้ ก็ขอชี้แจงท่ี
ทานสมาชิกไดเปนหวงเปนใยแคนี้กอนครับ ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีสมาชิกทานใดจะเสนอความเห็นอยางอ่ืนอีกไหมครับ  
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ สท.สายัณห  รุงเรือง ครับ 
นายสายัณห  รุงเรือง เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทานครับ  
สมาชิกสภาเทศบาล กระผม นายสายัณห  รุงเรือง สมาชิกสภาเทศบาล กอนอ่ืนก็ขอเปนกําลังใจใหกับ

ขาราชการในการทํางานดวยนะครับ ท่ีเจาหนาท่ีเรามีนอยนะครับ กอนอ่ืนขอ    
ชื่นชมทานผูบริหารท้ังคณะท่ีเห็นถึงความเดือดรอนในสวนตาง ๆ เรื่องของถนน
หนทางท่ีจะยื่น เรื่องให กับแขวงการทางนะครับ ตองขอชื่นชมไปยังท าน           
ผอ.ไชยวัฒน ผูอํานวยการกองชาง และพ่ีวิทยา นุชพุม หัวแบบแผนและกอสราง
ดวยท่ีสองสามวันนี้กระแสของเทศบาลของเราลงพ้ืนท่ีในการสํารวจถนน            
มีชาวบานไดลงมาและดีใจในหลาย ๆ ชุมชนท่ีจะมีการขยายถนนหนทางออกไป 
สืบเนื่องมาจากในสวนของ การกอสรางอยากสอบถามความคืบหนาในการกอสราง
โรงพักสุนัขท่ีเราไดดําเนินการมาแลว ก็อยากสอบถามทานประธานสภาไปยัง
ผูบริหารวาตอนนี้โรงพักสุนัขของเราหรือท่ีพักพิงสุนัขตอนนี้ดําเนินการไปถึง     
ชวงไหนแลว และการดําเนินการตอไปจะเขาสูในวาระตอนไหนอยางนี้ครับ เพราะ
ตอนนี้ เราเกิดวิกฤติของสุนัขในหลาย ๆ ชุมชนท่ีเปนสุนัขจรจัด ก็ฝากทาน
ประธานสภาไปยังผูบริหารดวยครับ ขอบคุณครับ  

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญรองนายกเทศมนตรีครับ  
ประธานสภาเทศบาล 
นายเสถียร  งามฉาย เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรตินะครับ 
รองนายกเทศมนตรี ตามท่ีทานสมาชิกไดสอบถามผานทานประธานสภาและเรื่องของโรงเรือนพักสุนัข

หรือท่ีพักพิงสัตว ซ่ึงตรงนี้ทางเทศบาลไดรับหนังสือจากทางกรมปศุสัตวนะครับ ถึง
แนวทางในการบริหารจัดการสัตวเลี้ยงจรจัดโดยเฉพาะสุนัขแมว ทางฝายกอสราง
และบํารุงรักษา สํานักงานเลขานุการ กรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ ก็ไดสง
รูปแบบหรือแนวทาง แบบแปลนใหกับทองถ่ินท่ัวประเทศนะครบั ไดนําไป 
 
        พิจารณา ... 
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พิจารณาในการกอสรางโรงเรือนพักสุนัขหรือท่ีพักพิงสุนัขและแมวนะครับ ซ่ึงของ
เทศบาลตําบลเมืองแกลงเอง ของเราท่ีผานมาในอตีตก็จะประสบปญหาตรงนี้มาก 
คือ สัตวจรจร ท้ังในสถานท่ีสาธารณะและตามถนนหนทางตาง ๆ ท่ีสรางความ
เดือดรอนให กับประชาชนนะครับ  โดยเฉพาะในสถาน ท่ีสาธารณะหรือ
สวนสาธารณะก็จะมีเหตุใหประชาชนไดรองเรียนอยูบอย ๆ นะครับ ในเรื่องของ
สุนัขจรจัด ซ่ึงเทศบาลตําบลเมืองแกลงเองก็ไดเห็นความสําคัญในตรงนี้ ก็ได
พยายามผลักดันในเรื่องของการกอสรางสถานท่ีพักพิงสัตวเลี้ยงจรจัดตรงนี้ ซ่ึงทาง
กรมปศุสัตว ไดส งแปลนของกรมปศุสัตวมาให กับทางทองถ่ินได พิจารณา          
ทางเทศบาลก็ไดประสานกับทางกองชางและไดทําการถอดแบบของกรมปศุสัตว
ออกมา ซ่ึงตอนนี้เสร็จเรียบรอยแลว อยูในข้ันตอนของการพิจารณารายละเอียด
เล็กนอยเทานั้นเองนะครับ ซ่ึงก็จะมีงบประมาณกอสรางอยูประมาณเจ็ดแสนกวา
บาท เปนอาคารขนาดความกวาง 7 เมตร และยาวประมาณ 20 เมตร เปนระบบ
โครงสรางตามท่ีกรมปศุสัตวออกแบบให สถานท่ีกอสรางนะครับ ก็จะไปอยูท่ีศูนย
ควบคุมคุณภาพมูลฝอยของเทศบาลตําบลเมืองแกลง หรือท่ีหลุมขยะ ซ่ึงไดไปทํา
การสํารวจพ้ืนท่ี ดูพ้ืนท่ีแลวก็มีความเหมาะสม ท้ังเรื่องของระบบน้ําดีท่ีจะมาใชกับ
อาคารแหงนี้ และระบบน้ําเสียจากอาคารนี้ก็จะสามารถเชื่อมตอกับระบบบําบัดน้ํา
เสียของศูนยควบคุมคุณภาพมูลฝอยไดนะครับ ซ่ึงในการดําเนินการครั้งนี้ถาเราคิด
ปริมาตรในขนาดของโรงเรือนขณะนี้นะครับ ถาตามคุณลักษณะของแบบท่ี      
กรมปศุสัตวออกแบบใหมาก็จะสามารถรองรับสุนัขไดประมาณ 50 ตัว คราวนี้ 
ตรงนี้ความยืดหยุนเราก็จะดูท่ีขนาดของสุนัขหรืออะไรอีก ก็สามารถยืดหยุนเพ่ิมได
มากข้ึนนะครับ และแนวทางในการท่ีเราจะดําเนินการตรงนี้ก็จะมีการไปศึกษาดู
งานท่ีเทศบาลปากน้ําแหลมสิงห ซ่ึงไดมีการจัดทําตรงนี้ข้ึนมานะครับ และจะไปดู
รูปแบบการบริหารงานการจัดการเร็ว ๆ นี้ครับ สวนแบบตรงนี้นะครับ ก็จะมี
รายละเอียดเล็กนอยเทานั้นครับท่ีทางกองชางจะไดปรับปรุงใหสมบูรณท่ีสุดกอนท่ี
จะดําเนินการกอสรางนะครับ ขอบคุณมากครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีทานใดจะเสนอความเห็นเพ่ิมเติมไหมครับ  
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญนายกเทศมนตรีครับ 
นายสันติชัย  ตังสวานิช เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติครับ  
นายกเทศมนตรี ในเรื่องของสุนัขจรจัดหรือสุนัขท่ีไม มี เจาของท่ีอยูริมทางหรืออะไรอยางนี้         

ผมอยากจะฝากไวดวยวา ในเรื่องท่ีทานสมาชิกพูดข้ึนมานี่ คือตอนนี้เรา ผมพูด 
ตรง ๆ ตอนนี้เรามีสุนัขอยูท่ีหลุมขยะรวม 100 ตัวแลว แบงเปนกลุม ๆ หลายกลุม
ตามธรรมชาติของสัตวโลกท่ีจะตองอยูกับกลุมไหนไมไดตองเปนหลาย ๆ กลุมท่ีจะ
แยกกันอยู ปญหาคือในเรื่องของเรายังไมมีศูนยพักพิงสัตว เม่ือเราไมมีศูนยพักพิง
สัตว ในเรื่องของการเบิกงบประมาณ ในเรื่องของอาหาร ในเรื่องของยา ตรงนี้เราก็
ยังมีปญหาอยู ทุกวันนี้ก็มีขาราชการหรือเจาหนาท่ีของเราท่ีกองสาธารณสุขฯ   
ตองออกเงินเพ่ือซ้ืออาหารสัตว ฉะนั้นก็ตองฝากไวดวยวามีพ่ีนองบางคนก็เห็นใจ   
 
 

               ก็ช วย กัน  ...
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ก็ชวยกันซ้ืออาหารไปใหเหมือนกันในเรื่องของการไปอยูกันมาก ๆ และก็มีปญหา
นะครับ เพราะฉะนั้นก็ฝากในเรื่องของถาใครยังเลี้ยงอยู หรือใครยังดูแลอยูหรือท่ี
ผมรูมาก็มีอยู 2 แหง ท่ีมีปญหาคือวาไปใหอาหารและก็เจริญพันธุ พอเจริญพันธุ
เสร็จแลวออกลูกมาอีกคอกหนึ่งรวม ๆ สิบตัว ตอนนี้มีอยูใครจะเอาไปเลี้ยงก็มีอยู 
สองจุด ท่ีตรงโรงไฟฟาเกาจุดหนึ่ง และชุมชนหนองควายเขาหักอีกจุดหนึ่ง สองจุด
นี้ลูกหมาก็ตั้งสิบกวาตัวแลวนะครับ เพราะฉะนั้นถาใครไปดูแลหรือวาไปขุนอาหาร 
ผมอยากจะฝากวา ถาทานไปใหอาหารและมันเจริญพันธุ ถาทานไมไปควบคุมใน
เรื่องของการทําหมันหรือคุมกําเนิด ถาทานไมไปคุมภาระจะอีกมากพอสมควร 
และอีกประเด็นหนึ่งคือ บางทีทานเลี้ยง ๆ เสร็จแลว ทานเบื่อไมเอาทานก็เอามา
ปลอย ทีนี้ปลอยวัดก็ไมไดวัดเขาก็หูตาไวเขาก็ไมให ก็เอามาปลอยขางทาง ปญหาก็
เกิดอีกในสวนนี้ เพราะฉะนั้นก็ฝากไวดวย และอีกจุดหนึ่ง เชน บางทีทานมาอยู
พ้ืนท่ีนี้แลวก็เลี้ยง แตถายายไปจังหวัดอ่ืน ยายกลับไปภูมิลําเนาอ่ืนก็ไมเอาไปก็ท้ิง
ไว เพราะฉะนั้นก็ฝาก ๆ ไว นะครับวาถาใครเอ็นดูแลวเลี้ยงก็พยายามดูแลเรื่องของ
การเจริญพันธุของเขาดวย ขอบคุณครับ  

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีทานใดจะเสนอความเห็นเพ่ิมเติมไหมครับ เม่ือไมมีทานใดเสนอเรื่องอ่ืน ๆ แลว   
ประธานสภาเทศบาล วันนี้ ก ารประชุ มสภาก็ เป น ไปด วยความ เรียบรอย  ผมขอขอบ คุณ ท าน

นายกเทศมนตรี คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล เจาหนาท่ี

ขาราชการ และผูเขารวมประชุมทุกทานท่ีใหการประชุมเปนไปดวยความเรียบรอย

ท่ีดี  ผมขอปดการประชุมนะครับ 

 

ปดประชุมเวลา 11.50  น. 

  

(ลงชื่อ)     ผูบันทึกรายงานการประชุม 

          (นางสาวศิริวรรณ  กองสุข) 

                 นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 

 

(ลงชื่อ)     เลขานุการสภาเทศบาล 

           (นางกานดา  นามสงา) 

                 ปลัดเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

 

 

 

 

           / คณะกรรมการ ... 
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 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมประจําสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง ไดตรวจรายงานการประชุม 

สภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  ประจําป 2565  เม่ือวันท่ี  6  มิถุนายน  2565  แลว  

 

 

 

(ลงชื่อ)    ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)            กรรมการ 

         (นายศุภกร  แสงพงษพิทยา)               (นายสมศักดิ์  ตือติ่ง) 

       สมาชิกสภาเทศบาล      สมาชิกสภาเทศบาล 

 

 

 

 

(ลงชื่อ)    กรรมการ/เลขานุการ 

      (นายสาธิต  หิรัญรักษ) 

    สมาชิกสภาเทศบาล  

 

 

 

    

 นําเสนอใหสมาชิกสภาเทศบาลตรวจดูกอนการประชุมสภาเทศบาล ไมนอยกวา 1 วัน 

 เสนอสภาเพ่ือรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัย ............................................ ประจําป 2565 

 เม่ือวันท่ี............................................... เวลา .................... น. ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง 

 

 

 

      (ลงชื่อ)             ประธานสภาเทศบาล 

                    (นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป) 
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